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 17 กรกฎาคม 2563 

เร่ือง ขอน าส่งรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2563 

เรียน ท่านผูถื้อหุน้ บริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน)  

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย ส าเนารายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2563 

 บริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) (ปตท.) ขอน าส่งส าเนารายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 
ซ่ึงไดป้ระชุมเม่ือวนัท่ี 3 กรกฎาคม 2563 ตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย หากท่านมีขอ้แกไ้ขหรือขอ้ทกัทว้งประการใดเก่ียวกบั
รายงานดงักล่าว กรุณาแจง้ให ้ปตท. ทราบท่ี corporatesecretary@pttplc.com หรือทางโทรสารหมายเลข 0-2537-3887
ภายในวนัท่ี 31 สิงหาคม 2563  เพื่อ ปตท. จะไดร้วบรวมด าเนินการต่อไป หากไม่มีขอ้แกไ้ขหรือขอ้ทกัทว้งใดๆ ปตท. 
ถือวา่ท่านรับรองรายงานการประชุมน้ีแลว้  

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 
 ขอแสดงความนบัถือ 

 บริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
ส านกักรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
โทรศพัท ์0-2537-3855 
โทรสาร 0-2537-3883 
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รายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้  ประจ าปี 2563 

บริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน)  
––––––––––– 

วนั เวลา และสถานทีป่ระชุม 
 ประชุมเม่ือวนัศุกร์ท่ี 3 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ หอ้งประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคาร ปตท. 
ส านกังานใหญ่ เลขท่ี 555 ถนนวภิาวดีรังสิต  เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร  

ก่อนเร่ิมการประชุม 
 บริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) (ปตท.) ได้จดัฉายวิดีโอแนะน าความปลอดภยัในการใช้ห้องประชุม  
และขอความร่วมมือ ขอใหปิ้ดโทรศพัทมื์อถือ  

เร่ิมการประชุม 
 ณ วนั RECORD DATE เพื่อก าหนดสิทธิในการเขา้ร่วมประชุมและสิทธิในการรับเงินปันผล  ปตท. มี
ทุนจดทะเบียนช าระแล้วเป็นเงิน 28,562,996,250 บาท  คิดเป็นจ านวนหุ้นสามัญท่ีจ าหน่ายได้แล้วทั้ งหมด 
28,562,996,250 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1- บาท โดย ณ ตอนเร่ิมเปิดการประชุมมีผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะ
แทนผูถื้อหุ้น มาลงทะเบียนเขา้ร่วมการประชุมรวมจ านวนทั้งส้ิน 2,081 ราย โดยมาประชุมดว้ยตวัเอง 261 ราย 
และรับมอบฉนัทะ 1,820 ราย รวมจ านวนหุ้นทั้งส้ิน 21,663,766,756 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 75.8456 ซ่ึงเกินกวา่ 1 ใน 
3 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของ ปตท. ถือวา่ครบองคป์ระชุมตามขอ้บงัคบัของ ปตท. และยงัคงรับ
ลงทะเบียนต่อไป  
  นายไกรฤทธ์ิ อุชุกานนท์ชัย ประธานกรรมการ ปตท. ท าหน้าท่ีประธานในท่ีประชุมกล่าวเปิดการ
ประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2563 โดยแจง้ต่อท่ีประชุมว่า ปตท. ขอตอ้นรับท่านผูถื้อหุ้นทุกท่านเขา้สู่การ
ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2563 ซ่ึงในปีน้ีเป็นการประชุมปีท่ี 19 หลงัจาก ปตท. เขา้จดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เม่ือวนัท่ี 6 ธนัวาคม 2544  ปตท. ขอขอบคุณผูถื้อหุ้นทุกท่านท่ีไดใ้ห้ความไวว้างใจ 
ปตท. ดว้ยดีตลอดมา  ปตท. ขอเรียนวา่ ปตท. เป็นองคก์รท่ีด าเนินธุรกิจพลงังานอยา่งครบวงจร เป็นบริษทัพลงังาน
ชั้นน าของประเทศไทยท่ีมีการบริหารจดัการท่ีดี มีความโปร่งใสและตรวจสอบได ้เนน้การเพิ่มประสิทธิภาพการ
ด าเนินงาน เพื่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดต่อผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทุกฝ่ายอยา่งสมดุล 
 การประชุมคร้ังน้ี ปตท.ไดน้ าหลกัการจดัประชุมอย่างย ัง่ยืน ตามแนวทางโครงการ “Care the Bear: 
Change the Climate Change by Eco Event” ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และแนวทางการจดัประชุมสี
เขียว (Green Meeting) ขององคก์รธุรกิจเพื่อการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื และสถาบนัส่ิงแวดลอ้มไทยมาประยกุตใ์ช ้
 เน่ืองดว้ยสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ปตท. จึงไดเ้ล่ือนการประชุม
จากเดือนเมษายน มาเป็นวนัน้ี ซ่ึงปัจจุบนัสถานการณ์ผอ่นคลายข้ึนแลว้ อยา่งไรก็ดี ปตท.ยงัคงใชม้าตรการป้องกนั
ควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และแนวทางปฏิบติัตามท่ีแจง้ในหนงัสือเชิญประชุม พร้อมทั้งมีการ
อบโอโซนบริเวณสถานท่ีท่ีใชใ้นการประชุมน้ี ปตท. ตอ้งขออภยัในความไม่สะดวกและหากมีความล่าชา้ในการ
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ด าเนินการส าหรับผูเ้ขา้ร่วมประชุม เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการท่ีเขม้งวด เพื่อความปลอดภยัและลดความเส่ียง
ใหก้บัทุกท่าน  โดยจะด าเนินการประชุมไม่เกิน 2 ชัว่โมง 

 ประธานฯ กล่าวแนะน ากรรมการและผูบ้ริหารท่ีเขา้ประชุมและอยูบ่นเวที รวม 18 ท่าน ดงัน้ี 
กรรมการ  (กรรมการท่ีเขา้ร่วมประชุมคิดเป็นร้อยละ 100)  

1. นายไกรฤทธ์ิ อุชุกานนทช์ยั ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ  
2. นายวชิยั อศัรัสกร   กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 
3.  นายดอน วสันตพฤกษ ์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหา 
4. พลเอกธีรวฒัน์ บุณยะวฒัน์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการก าหนดค่าตอบแทน   
5. ศ. พิเศษ ดร.กิตติพงษ ์กิตยารักษ ์   กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 
6. นายสุพฒันพงษ ์พนัธ์มีเชาว ์ กรรมการ / ประธานกรรมการบริหารความเส่ียงองคก์ร  
7.  นางนนัทวลัย ์ศกุนตนาค          กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 
8.  นายดนุชา พิชยนนัท ์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 
9.  ดร.ธรณ์ ธ ารงนาวาสวสัด์ิ  กรรมการอิสระ / กรรมการบริหารความเส่ียงองคก์ร / กรรมการ 
                                                                           ก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 
10. ศ.ดร.สุรพล นิติไกรพจน์ กรรมการอิสระ /กรรมการสรรหา / กรรมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 
11. ศ.ดร.สุพจน์ เตชวรสินสกุล กรรมการอิสระ/ กรรมการสรรหา / กรรมการก าหนดค่าตอบแทน  
12. นายจุมพล ริมสาคร กรรมการ/ กรรมการก าหนดค่าตอบแทน/ กรรมการบริหารความ 
                                                                           เส่ียงองคก์ร 
13. ดร.สราวธุ แกว้ตาทิพย ์ กรรมการ 
14. นายอรรถพล ฤกษพ์ิบูลย ์ กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ / 
 ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
ผู้บริหาร 
1. นายอธิคม เติบศิริ ประธานเจ้าหน้า ท่ีปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้ นต้น 
 และก๊าซธรรมชาติ  
2. นายวทิวสั สวสัด์ิ-ชูโต ประธานเจา้หนา้ท่ีเทคโนโลยแีละวศิวกรรม  
3. นายกฤษณ์ อ่ิมแสง ประธานเจา้หนา้ท่ีปฏิบติัการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย  
4. นางสาวพรรณนลิน มหาวงศธิ์กุล ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารการเงิน 
 
 นอกจากน้ี ยงัมีผูบ้ริหารระดบัรองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ท่ีอยูด่า้นหนา้
เวที พร้อมท่ีจะช้ีแจงและใหข้อ้มูลในกรณีท่ีมีขอ้สอบถามท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งน้ี กรรมการอิสระ 3 ท่าน ท่ีเขา้ร่วมประชุม
ในวนัน้ี ไดแ้ก่ นายดอน วสันตพฤกษ์ ศ.ดร.สุรพล นิติไกรพจน์ และ ศ.ดร.สุพจน์ เตชวรสินสกุล เป็นผูรั้บมอบ
ฉนัทะจากผูถื้อหุน้รายยอ่ยดว้ย  
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ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมายของ ปตท. ทีเ่ข้าร่วมประชุม 
 ประธานฯ ไดเ้รียนแนะน าผูแ้ทนจากส านกังานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ซ่ึงเป็นผูส้อบบญัชีของ
บริษทั จ านวน 2 ท่าน ไดแ้ก่ (1) นางสาวมะยรีุย ์จนัทะมาตย ์ผูอ้  านวยการส านกัตรวจสอบการเงินและบริหารพสัดุ 
ท่ี 14 (2) นางสาวผกาวรรณ  สืบเหล่า  นกัวิชาการตรวจเงินแผน่ดินช านาญการ และขอแจง้ช่ือผูท้  าหนา้ท่ีเป็นคน
กลาง ซ่ึงเป็นท่ีปรึกษากฎหมาย  2 ท่าน คือ (1) นางวรีะนุช ธรรมาวรานุคุปต ์ (2) นางสาวพชัรพร ภู่ทรานนท ์ จาก
บริษทั วีระวงค ์ชินวฒัน์ และ พาร์ทเนอร์ส จ ากดั เป็นผูท้  าหนา้ท่ีในการตรวจสอบการนบัคะแนน และขอให้ผูรั้บ
มอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้รายใหญ่กระทรวงการคลงัคือ นายสุธารักษ ์ธีร์จนัทึก แสดงตน 
 เพื่อใหก้ารประชุมด าเนินไปดว้ยความเรียบร้อย จึงขอให ้นางวนัทนีย ์จารึก เลขานุการบริษทั ช้ีแจงวิธี
ปฏิบติัในการประชุมวนัน้ี  
 เลขานุการบริษทัเรียนช้ีแจงดงัน้ี ปตท. ยงัคงไดรั้บการคดัเลือกใหอ้ยูใ่นดชันีความย ัง่ยืนของดาวโจนส์ 
หรือ Dow Jones Sustainability Index (DJSI)  อย่างต่อเน่ืองเป็นปีท่ี 8 และ ไดรั้บรางวลัองค์กรโปร่งใส ประจ าปี 
2562 ต่อเน่ืองเป็นปีท่ี 2 จากส านกังาน ป.ป.ช. ซ่ึงเป็นเคร่ืองยืนยนัการยึดมัน่ในนโยบายการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 
บริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล มีจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ มุ่งมั่นดูแล สังคม ชุมชน และ
ส่ิงแวดลอ้ม เพื่อมุ่งเป็นหน่ึงในกลไกในการขบัเคล่ือนประเทศ เป็นองค์กรแห่งความภูมิใจ เน้นความโปร่งใส       
สู่ความย ัง่ยนื  
 ส าหรับเอกสารท่ีใช้ในการประชุมวนัน้ี ปตท. ได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษทั และแจง้ต่อตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ตั้งแต่วนัท่ี 2 มิถุนายน 2563 และ ปตท.ไดด้ าเนินการเพื่อเป็นการส่งเสริมการก ากบั
ดูแลกิจการท่ีดีดา้นสิทธิความเท่าเทียมกนัของผูถื้อหุ้น ปตท. โดยไดแ้จง้ข่าวต่อตลาดหลกัทรัพยฯ์ และเผยแพร่บน
เวบ็ไซต์ของ ปตท. เชิญให้ผูถื้อหุ้นเสนอเร่ืองท่ีเห็นว่าส าคญั สมควรท่ีจะบรรจุเป็นระเบียบวาระ ในการประชุม
สามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 และการเสนอช่ือผูท่ี้มีคุณสมบติัเหมาะสม สอดคลอ้งกบัหลกัเกณฑข์องบริษทัเพื่อรับ
เลือกแต่งตั้งเป็นกรรมการ ตั้งแต่วนัท่ี 1 กนัยายน 2562 ถึงวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2562 ซ่ึงปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุ้น
เสนอช่ือบุคคลและระเบียบวาระตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดเขา้มา 
 ผูถื้อหุ้นสามารถลงคะแนนล่วงหน้าได้และส่งค าถามหรือให้ความเห็นผ่าน QR-CODE รวมทั้ ง 
สามารถติดตามการประชุมยอ้นหลงัไดผ้า่นทางเวบ็ไซตข์อง ปตท.  และเพื่อเป็นการป้องกนัการแพร่ระบาดของ
เช้ือโรค COVID-19 ทางบริษทัฯ จึงของดการสอบถามหรือให้ความเห็นผ่านไมโครโฟน โดยขอให้ผูถื้อหุ้นท่ี
ประสงคจ์ะสอบถามกรุณาเขียนค าถามผา่นกระดาษท่ีแจกให ้และขอใหร้ะบุช่ือ-นามสกุลและระบุดว้ยวา่เป็นผูถื้อ
หุน้ หรือผูรั้บมอบฉนัทะ เพื่อใหก้ารบนัทึกรายงานการประชุมเป็นไปอยา่งถูกตอ้งครบถว้นและยืน่ใหก้บัเจา้หนา้ท่ี 
โดยขอให้ส่งค าถามล่วงหน้าเพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการรวบรวม ซ่ึงทางบริษทัฯ จะตอบค าถามตาม
ขั้นตอนดงัน้ี 
      ขอ้ 1 ก่อนการลงมติในแต่ละวาระ ปตท. จะอ่านค าถามท่ีไดรั้บมาและตอบค าถามในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบั
วาระนั้นๆ 
      ขอ้ 2 ในกรณีท่ีเป็นค าถามท่ีนอกเหนือจากวาระท่ีก าลงัพิจารณาอยู ่ปตท. จะตอบค าถามดงักล่าวในวาระอ่ืนๆ 
ในช่วงทา้ยของการประชุม 
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      ขอ้ 3 หากยงัคงมีค าถามเพิ่มเติม หรือมีค าถามเป็นจ านวนมาก และไม่สามารถตอบไดท้นั ปตท. จะตอบค าถาม
ดงักล่าวผา่นเวบ็ไซดข์องบริษทัฯ ภายหลงัการประชุม  

 และไดเ้รียนช้ีแจงถึงวธีิการนบัคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ซ่ึงจะตอ้งลงมติในแต่ละวาระ ดงัน้ี  
 - ผูถื้อหุ้นรายหน่ึง มีคะแนนเสียงเท่ากับจ านวนหุ้นท่ีตนถือ หรือรับมอบฉันทะมา และสามารถ
ลงคะแนนเสียงเห็นดว้ย หรือไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง ในแต่ละวาระ เท่ากบัจ านวนหุ้นท่ีตนถือหรือรับมอบ
ฉนัทะมา โดยใชใ้บลงคะแนนท่ีผูถื้อหุน้ไดรั้บ ณ ตอนลงทะเบียน  
 - การนบัคะแนนเสียง จะนบัคะแนนเสียงเฉพาะผูถื้อหุน้ท่ีลงคะแนนเสียงไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง
ในแต่ละวาระ โดยการยกมือให้เจา้หนา้ท่ีไปเก็บใบลงคะแนน และน าคะแนนเสียงไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง 
รวมทั้งคะแนนเสียงตามบตัรเสีย (ถา้มี) ดงักล่าว มาหกัออกจากจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ร่วมประชุม 
ส่วนท่ีเหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงท่ีลงคะแนนเห็นดว้ย โดยบริษทัจะค านวณฐานคะแนนเสียงโดยนบัเสียง
ทั้งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ส าหรับระเบียบวาระท่ี 5 เร่ือง พิจารณาเลือกตั้ง
กรรมการแทนกรรมการท่ีออกจากต าแหน่งตามวาระนั้น จะขอใหผู้ถื้อหุ้นลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล 
โดยจะเก็บใบลงคะแนนไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียงก่อน จากนั้นจึงจะเก็บใบลงคะแนนของผูท่ี้เห็นดว้ยทั้งหมด 
เพื่อให้สอดคลอ้งกบัแนวทางการประเมินคุณภาพการจดัการประชุมผูถื้อหุ้นท่ีดี กรณีผูถื้อหุ้นส่งบตัรลงคะแนน
เสียงไมเ่ห็นดว้ยหรืองดออกเสียง ภายหลงัจากท่ีบริษทัไดแ้จง้ปิดรับบตัรลงคะแนนในแต่ละวาระไปแลว้ บริษทัจะ
ไม่น าคะแนนเสียงดงักล่าวมารวมค านวณเป็นคะแนนเสียงอีก 
 ทั้งน้ี หากคะแนนเสียงส่วนใหญ่เห็นดว้ยและเป็นไปตามขอ้บงัคบับริษทัในเร่ืองคะแนนเสียงให้ถือวา่
ท่ีประชุมใหค้วามเห็นชอบหรืออนุมติัในวาระนั้นๆ  ตามความเหมาะสม  

 อน่ึง ปตท. จะขอเก็บใบลงคะแนนของผูถื้อหุ้นทุกท่านคืนเม่ือเสร็จส้ินการประชุมเพื่อใชเ้ป็นหลกัฐาน
ต่อไป และขอเรียนเชิญท่านประธานฯ ด าเนินการประชุมต่อไป    

ประธานฯ แจง้ขอเขา้สู่ระเบียบวาระการประชุม ซ่ึงประกอบดว้ยวาระทั้งหมดรวม 6 วาระ ตามล าดบั 
ต่อไป  ดงัน้ี 

ระเบียบวาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานผลการด าเนินงานในรอบปี 2562 และพิจารณาอนุมัติงบการเงิน
ประจ าปีส้ินสุด ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2562 

ประธานฯ แจง้วา่ ปตท. ไดน้ าส่ง รายงานประจ าปี 2562 งบการเงินประจ าปี 2562 และรายงานความ
ย ัง่ยนืประจ าปี 2562  ใหผู้ถื้อหุน้ทุกท่านทราบล่วงหนา้แลว้ 

ล าดบัต่อไป ก่อนท่ีคุณอรรถพล ฤกษพ์ิบูลย ์ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ จะ
น าเสนอรายงานสรุปผลการด าเนินงานประจ าปี 2562 และขอ้มูลท่ีส าคญัใหผู้ถื้อหุ้นไดรั้บทราบ ขอเชิญท่านผูถื้อ
หุ้นรับชมวีดิทศัน์สรุปผลการด าเนินงาน และจะเปิดโอกาสให้ท่านผูถื้อหุ้นได้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากท่ี
ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่น าเสนอขอ้มูลต่อไป (ฉายวดิีทศัน์ประมาณ 14 นาที) ซ่ึงใน
วิดีทศัน์น้ี ปตท. ไดแ้จง้ความคืบหน้าในส่วนของแผนด าเนินการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนทัว่ไปเป็นคร้ังแรก 
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หรือ IPO ของบริษทั ปตท. น ้ ามนัและการคา้ปลีก จ ากดั (มหาชน) (“OR”) วา่ เม่ือวนัท่ี 2 เมษายน 2563 OR ได้
ด าเนินการยื่นค าขออนุญาตต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท า IPO ต่อส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ เพื่อระดมทุนรองรับการขยายธุรกิจ
และสร้างความเติบโต  

ส าหรับการด าเนินการ IPO คร้ังน้ี จะเป็นการเสนอขายหุ้นใหม่ทั้งหมดของ OR โดยท่ีไม่มีการขายหุน้ 
OR ในส่วนท่ี ปตท. ถืออยู ่ส่งผลให้ ปตท. ยงัคงเป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่ใน OR และสัดส่วนการถือหุ้นของ ปตท. 
ภายหลงัการท า IPO จะไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 75 ของจ านวนหุน้ทั้งหมดของ OR โดยมีการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุน
ให้กบัผูถื้อหุ้นเดิมของ ปตท. (Pre-emptive right) ในจ านวนไม่เกิน 300 ลา้นหุ้น ซ่ึงจะก าหนดรายละเอียดและ
แจง้ใหท้ราบต่อไป นอกจากน้ี OR จะมุ่งเนน้การกระจายหุน้ไปสู่ประชาชนคนไทยอยา่งทัว่ถึงดว้ย  

ประธานเจา้หน้าท่ีบริหารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ น าเสนอผลการด าเนินงานของ ปตท. และ
บริษทัยอ่ยส าหรับปี 2562 เปรียบเทียบกบัปี 2561 ซ่ึงสรุปเป็นดงัน้ี 

รายได้ 

 ในปี 2561 รายไดข้อง ปตท. และบริษทัยอ่ยลดลงร้อยละ 5 จาก 2.3 ลา้นลา้นบาท ในปี 2561 ลดลงมาอยู่
ท่ี 2.2 ลา้นลา้นบาท ในปี 2562 โดยหลกัลดลงจากธุรกิจปิโตรเคมีและการกลัน่ ธุรกิจการคา้ระหว่าง
ประเทศ และธุรกิจน ้ ามนั เน่ืองจากราคาขายเฉล่ียของผลิตภณัฑ์ปิโตรเลียมและปิโตรเคมีท่ีปรับลดลง
ตามราคาน ้ ามนัท่ีปรับลดลง โดยราคาน ้ ามนัดิบดูไบเฉล่ียลดลงจาก 69 เหรียญ (สหรัฐ) ต่อบาร์เรล ในปี 
2561 มาอยูท่ี่ 64 เหรียญ (สหรัฐ) ต่อบาร์เรล ในปี 2562   

 อยา่งไรก็ตาม ปตท. และบริษทัยอ่ย มีรายไดเ้พิ่มข้ึนจากกลุ่มธุรกิจก๊าซธรรมชาติ ธุรกิจเทคโนโลยีและ
วิศวกรรม จากการท่ีบริษทั โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ  ากดั (มหาชน) (GPSC) เขา้ซ้ือบริษทั โกลว ์
พลงังาน จ ากดั (มหาชน) (GLOW) และจากธุรกิจส ารวจและผลิตปิโตรเลียม โดยบริษทั ปตท.ส ารวจ
และผลิตปิโตรเลียม จ ากดั (มหาชน) (PTTEP) เน่ืองจากราคาขายเฉล่ีย และปริมาณขายเฉล่ียเพิ่มข้ึนจาก
การเข้าซ้ือสัดส่วนการลงทุนเพิ่มในโครงการบงกช  การเข้าซ้ือกิจการ Murphy Oil Corporation 
(Murphy) ในประเทศมาเลเซีย และการเขา้ซ้ือกิจการ Partex Holding B.V. ในปี 2562 

สัดส่วนรายได้ของแต่ละกลุ่มธุรกจิในปี 2562  

 รายได้ส่วนใหญ่ยงัคงมาจากธุรกิจน ้ ามนัและธุรกิจการคา้ระหว่างประเทศ ประมาณร้อยละ 49 ของ
รายไดท้ั้งหมด (แบ่งเป็นธุรกิจน ้ ามนัร้อยละ 17  ธุรกิจการคา้ระหว่างประเทศร้อยละ 32) รองลงมาคือ 
ธุรกิจปิโตรเคมีและการกลัน่ร้อยละ 28 ธุรกิจก๊าซธรรมชาติร้อยละ 15 ธุรกิจส ารวจและผลิตปิโตรเลียม
ร้อยละ 5  และธุรกิจอ่ืน เช่น ธุรกิจไฟฟ้า ธุรกิจถ่านหินร้อยละ 3 

ก าไรสุทธิ ของ ปตท. และบริษทัยอ่ย   
 ลดลงจาก 119,647 ลา้นบาท ในปี 2561 มาอยูท่ี่ 92,951 ลา้นบาท ในปี 2562 หรือ ลดลง 26,696 ลา้นบาท 

หรือ คิดลดลงร้อยละ 22  
 ก าไรสุทธิท่ีลดลง เน่ืองจาก 
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1.     EBITDA ท่ีลดลง (62,424 ลา้นบาท)  
2.    ค่าเส่ือมราคาเพิ่มข้ึน 9,611 ล้านบาท โดยหลกัเป็นค่าเส่ือมราคาจากการเขา้ซ้ือบริษทั โกลว ์

พลงังาน จ ากดั (มหาชน) (GLOW)  ของ บริษทั โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ  ากดั (มหาชน) 
(GPSC) การเข้าซ้ือกิจการของ บริษัท ปตท.ส ารวจและผลิตปิโตรเลียม จ ากัด (มหาชน) 
(PTTEP) ไดแ้ก่ การลงทุนเพิ่มในโครงการบงกชอีกร้อยละ 22  การเขา้ซ้ือกิจการ Murphy Oil 
Corporation (Murphy) ในประเทศมาเลเซีย  และกิจการ Partex Holding B.V. 

3.    ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในการร่วมคา้และบริษทัร่วมลดลง (2,507 ลา้นบาท) โดยหลกัจาก   
กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมี 

4.    ในปี 2562 ปตท. จ่ายค่าปรับในคดีท่อส่งก๊าซธรรมชาติ (ไทรนอ้ย-โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ/ใต)้ 
จ  านวนประมาณ 2,100 ลา้นบาท และตั้งค่าเผื่อดอ้ยค่าส าหรับท่อส่งก๊าซธรรมชาติ เพื่อส่งมอบ
พื้นท่ีใหก้ารก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูงเช่ือมต่อ 3 สนามบิน จ านวน 498 ลา้นบาท 

 อย่างไรก็ดีในปี 2562 ปตท. และบริษทัย่อยมีก าไรจากอัตราแลกเปล่ียนเพิ่มข้ึน 8,959 ล้านบาท 
เน่ืองจากค่าเงินบาทในปี 2562 แข็งค่ามากกว่าในปี 2561และมีภาษีเงินได้ลดลง 20,658 ล้านบาท 
เน่ืองจาก 

1. ผลการด าเนินงานโดยรวมของกลุ่ม ปตท. ท่ีลดลง  

2. ภาษีเงินไดท่ี้ลดลงของ บริษทั ปตท.ส ารวจและผลิตปิโตรเลียม จ ากดั (มหาชน) (PTTEP) ตาม
ผลกระทบของค่าเงินบาทท่ีแขง็ค่าข้ึนมากกวา่ปีก่อน  

3. และในปี 2561 มีค่าใชจ่้ายภาษีจากการปรับโครงสร้างธุรกิจน ้ามนั (6,033 ลา้นบาท) 

ส่วนของฐานะการเงิน   ปตท. และบริษทัยอ่ย ณ วนัส้ินปี  2562 (31 ธนัวาคม 2562) 

 ปตท. และบริษทัยอ่ย มีสินทรัพยร์วมทั้งส้ิน 2.5 ลา้นลา้นบาท เพิ่มข้ึน 130,757 ลา้นบาท หรือเพิ่มข้ึน
ร้อยละ 6 เม่ือเทียบกบัปี 2561 โดยเพิ่มข้ึนจาก 

1. ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ เพิ่มข้ึน 174,466  ลา้นบาท จากการเขา้ซ้ือกิจการของบริษทัในกลุ่ม 
ปตท. ไดแ้ก่การเขา้ซ้ือบริษทั โกลว ์พลงังาน จ ากดั (มหาชน) ของ บริษทั โกลบอล เพาเวอร์ ซิน
เนอร์ยี่ จ  ากดั (มหาชน) (GPSC) การเขา้ซ้ือกิจการของ บริษทั ปตท.ส ารวจและผลิตปิโตรเลียม 
จ ากดั (มหาชน) (PTTEP) ไดแ้ก่ การลงทุนเพิ่มในโครงการบงกชร้อยละ 22 การเขา้ซ้ือกิจการ 
Murphy Oil Corporation (Murphy) ในประเทศมาเลเซีย และกิจการ Partex Holding B.V. 

2. สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืนเพิ่มข้ึน 99,885 ลา้นบาท โดยหลกัจากค่าความนิยม และสินทรัพยไ์ม่
มีตวัตนท่ีเพิ่มข้ึนจากการเขา้ซ้ือกิจการของบริษทัย่อย (บริษทั โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ 
จ  ากดั (มหาชน) (GPSC)) 

3. ในขณะท่ีเงินลงทุนชัว่คราวลดลง 104,157 ลา้นบาท โดยลดลงจากเงินฝากประจ าของ ปตท.
และบริษทัในเครือลดลง  
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 ณ วนัส้ินปี ปตท. และบริษทัยอ่ยมีหน้ีสินรวมประมาณ 1.2 ลา้นลา้นบาท เพิ่มข้ึน 147,282 ลา้นบาท 
หรือเพิ่มข้ึนร้อยละ 14 เน่ืองจากหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียเพิ่มข้ึน 115,334 ลา้นบาท โดยหลกัจากเงิน
กู้ยืมระยะยาวและหุ้นกู้ของบริษัทในกลุ่ม ปตท. (บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ  ากัด 
(มหาชน) (GPSC) บริษทั ปตท.ส ารวจและผลิตปิโตรเลียม จ ากดั (มหาชน) (PTTEP) บริษทั พีทีที 
โกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) (GC) และ บริษทั ไทยออยล ์จ ากดั (มหาชน) (TOP)) เพิ่มข้ึน 

 ส่วนของผูถื้อหุน้มีจ านวนประมาณ 1.3 ลา้นลา้นบาท ลดลง 16,525 ลา้นบาท หรือร้อยละ 1 ถึงแมว้า่ 
ปตท. และบริษทัยอ่ยมีก าไรสุทธิในปี 2562 จ านวน 92,951 ลา้นบาท แต่จ่ายเงินปันผลรวมทั้งส้ิน
59,979 ลา้นบาท จากผลการด าเนินงานงวดคร่ึงปีหลงัของปี 2561 จ านวน 1.2 บาทต่อหุ้น และจาก
ผลการด าเนินงานงวดคร่ึงแรกของปี 2562 จ านวน 0.9 บาทต่อหุ้นและส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ านาจ
ควบคุมลดลง 20,804 ลา้นบาท   

ส าหรับอตัราส่วนทางการเงินทีส่ าคัญ  

 เน่ืองจาก ปตท. มีโครงสร้างทางการเงินจากหน้ีสินเพิ่มข้ึน ท าใหอ้ตัราส่วนทางการเงินเพิ่มข้ึน โดย
ท่ีอตัราส่วนหน้ีสินสุทธิต่อส่วนของผูถื้อหุ้น (Net Debt to Equity) เพิ่มข้ึนจากปี 2561 ท่ี 0.08 เท่า 
มาอยูท่ี่ระดบั 0.25 เท่า เน่ืองจาก หน้ีสินสุทธิจากเงินสดหรือ Net Debt เพิ่มข้ึนจากหน้ีสินท่ีเพิ่มข้ึน
และส่วนของผูถื้อหุน้ (Equity) ท่ีลดลง 

 อย่างไรก็ดี อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้นของ ปตท. ยงัคงอยู่ในระดบัท่ีไม่เกินอตัราส่วน
นโยบาย คือ ในระดบัไม่เกิน 1 เท่า (อตัรา 1 เท่าเป็นระดบัท่ีเหมาะสมในอุตสาหกรรมพลงังาน) 

 อตัราส่วนหน้ีสินสุทธิต่อ EBITDA (Net debt to EBITDA) เพิ่มข้ึนจากปี 2561 ท่ี 0.31 เท่า มาอยูท่ี่
ระดบั 1.14 เท่า เน่ืองจาก หน้ีสินสุทธิจากเงินสดหรือ Net Debt เพิ่มข้ึนจากหน้ีสินท่ีเพิ่มข้ึนและ 
EBITDA ในปี 2562 ลดลงเม่ือเทียบกบัปี 2561อยา่งไรก็ดี อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วน EBITDA ยงัคง
อยู่ในระดับท่ีไม่เกินอัตราส่วนนโยบาย คือ ในระดับไม่เกิน 2 เท่า (อัตรา 2 เท่าเป็นระดับท่ี
เหมาะสมในอุตสาหกรรมพลงังาน) ส าหรับความสามารถในการช าระดอกเบ้ีย (Interest Coverage 
Ratio: ICR) ยงัคงอยูใ่นระดบัแขง็แกร่งเช่นเดิม 

ประธานฯ เรียนว่า ตามท่ีผูถื้อหุ้นได้รับทราบรายงานการด าเนินงานของ ปตท. ในรอบปี 2562 
รวมทั้งงบการเงินจากรายงานประจ าปีและรายงานทางการเงิน ท่ีไดจ้ดัส่งให้ล่วงหนา้พร้อมหนงัสือเชิญประชุม
สามญัผูถื้อหุ้น  และจากการรับชมวีดิทศัน์ “สรุปผลการด าเนินงานในปี 2562” ขอให้ท่ีประชุมพิจารณารับรอง
รายงานผลการด าเนินงานของ ปตท. ในรอบปี  2562 รับทราบแผนงานในอนาคต พิจารณาอนุมติังบการเงิน
ส าหรับปีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และรายงานผูส้อบบญัชี  ซ่ึงผูส้อบบญัชีไดรั้บรองความถูกตอ้งตามท่ี
ควรในสาระตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป  ดงัมีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจ าปี และรายงานทางการ
เงินแลว้และสอบถามว่า มีผูถื้อหุ้นตอ้งการสอบถามหรือให้ความคิดเห็นหรือไม่ ซ่ึงมีค าถามและขอ้เสนอแนะ
โดยสรุปดงัต่อไปน้ี 
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นายจิเรศ สินธวานุรักษ์ ผูถื้อหุน้ สอบถามดงัน้ี 
1.    สาเหตุท่ีความสามารถในการท าก าไรสุทธิต่อรายไดจ้ากการขายและบริการในปี 2562 เท่ากบัร้อยละ 4.18 

ลดลงจากปี 2561 ท่ีเท่ากบัร้อยละ 5.12  
2.     รายไดจ้ากการขายและบริการหลกัๆ ในปี 2562 มีอะไรบา้ง 
3.     สาเหตุท่ีอตัราส่วนหน้ีสินสุทธิต่อส่วนของผูถื้อหุ้น (Net Debt to Equity) ของบริษทัในปี 2562 เท่ากบั 

0.909:1 ปรับสูงข้ึนจากอตัราส่วนหน้ีสินสุทธิต่อส่วนของผูถื้อหุน้ในปี 2561 ซ่ึงเท่ากบั 0.786:1 

ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ช้ีแจงดงัน้ี  
1. ความสามารถในการท าก าไรต่อรายได้หลกัของ ปตท. ท่ีลดลง เน่ืองจากปัจจยัราคาน ้ ามนัและราคา

ปิโตรเลียมท่ีมีการปรับตวัลดลง โดยเฉพาะในช่วงปลายปี 2562 ท่ีมีความกงัวลจากสถานการณ์ทาง

เศรษฐกิจ และสงครามทางการค้าระหว่างจีน –สหรัฐอเมริกา และปริมาณอุปทานน ้ ามนัท่ีผลิตใน

สหรัฐอเมริกามาเป็นปัจจยักดดนั รวมถึงปัจจยัจากแผนการสร้างโรงกลัน่ปิโตรเลียมท่ีเกิดข้ึน 

2. สัดส่วนรายไดจ้ากการขายและบริการหลกัๆ มาจากธุรกิจการคา้ระหวา่งประเทศ (Trading ) ซ่ึงเป็นการ

ซ้ือขายผลิตภณัฑ์น ้ ามนัส าเร็จรูป สัดส่วนท่ีร้อยละ 32 รองลงมาเป็นธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่น 

สัดส่วนท่ีร้อยละ 28 ธุรกิจน ้ ามนัสัดส่วนร้อยละ 17 ธุรกิจก๊าซธรรมชาติสัดส่วนร้อยละ 15 และธุรกิจ

ส ารวจและผลิตปิโตรเลียม สัดส่วนร้อยละ 5  

3. สาเหตุท่ีอตัราส่วนหน้ีสินสุทธิต่อส่วนของผูถื้อหุ้น (Net Debt to Equity) ปรับสูงข้ึนเน่ืองจากหน้ีท่ี

เพิ่มข้ึน แต่อยา่งไรก็ตามยงัไม่เกินอตัราส่วนนโยบายท่ีก าหนด คือ ในระดบัไม่เกิน 1 เท่า  

นางสาวอธิชา คมสุภาพ ผูรั้บมอบฉนัทะ สอบถามวา่  
1.    จากงบแสดงฐานะการเงิน สาเหตุท่ีบญัชีเงินลงทุนชัว่คราว ลดลงประมาณ 104,000 ลา้นบาท คิดเป็น ร้อย

ละ 73 เกิดจากอะไร 
2.     สาเหตุท่ีเงินเบิกเกินบญัชี เพิ่มข้ึน 19,000 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 76 จากปีก่อน เกิดข้ึนจากอะไร 

ประธานฯ มอบหมายใหป้ระธานเจา้หนา้ท่ีบริหารการเงินเป็นผูต้อบค าถาม  

ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหารการเงิน  ช้ีแจงดงัน้ี 
1.    สาเหตุท่ีบญัชีเงินลงทุนชัว่คราว ลดลงประมาณ 104,000 ลา้นบาท เกิดจากเงินฝากประจ าท่ีลดลงเพื่อการ

ลงทุน โดยบญัชีเงินลงทุนชัว่คราวท่ีลดลงจ านวน 104,000 ลา้นบาทดงักล่าวจะแสดงในงบแสดงฐานะ
การเงินรวมของกลุ่ม ปตท.ซ่ึงรวมบริษทัย่อยด้วย ซ่ึงโดยหลกัมาจากเงินฝากประจ าของ บริษทั ไทย
ออยล์ จ  ากัด (มหาชน) (TOP) ลดลงประมาณ 70,000 ล้านบาท เพื่อลงทุนในงานระหว่างก่อสร้าง
โครงการพลังงานสะอาด (Clean Fuel Project: CFP) บริษทั ปตท.ส ารวจและผลิตปิโตรเลียม จ ากดั 
(มหาชน) (PTTEP) ลดลง 17,000 ลา้นบาท บริษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) (GC) ลดลง
ประมาณ 10,000 ลา้นบาท และ ปตท. ลดลงประมาณ 7,000 ลา้นบาท  
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2.     สาเหตุท่ีเงินเบิกเกินบญัชี เพิ่มข้ึน 19,000 ลา้นบาท เกิดจากการท่ี บริษทั โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ 
จ  ากดั (มหาชน) (GPSC) กูย้ืมเงินในระหวา่งท่ียงัไม่ไดด้ าเนินการเพิ่มทุนเพื่อเขา้ซ้ือกิจการบริษทั โกลว ์
พลงังาน จ ากดั (มหาชน) (GLOW) 

MR. BASANT KUMAR  DUGAR ผูถื้อหุ้น สอบถามวา่บริษทัสามารถใชป้ระโยชน์จาก Credit insurance เพื่อ
เพิ่มการเติบโตของยอดขายไดห้รือไม่ 

ประธานฯ มอบหมายใหป้ระธานเจา้หนา้ท่ีบริหารการเงินเป็นผูต้อบค าถาม  

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน  ขอบคุณผูถื้อหุ้นท่ีให้ค  าแนะน าและช้ีแจงว่าโดยปกติ ปตท. มีการพิจารณา
ความเส่ียงของลูกหน้ีทางการคา้อยู่แลว้ และมีการใช้เคร่ืองมือบริหารความเส่ียง เช่น หนังสือค ้ าประกนัของ
ธนาคาร (Bank Guarantee) และ Trade Credit Insurance รวมถึง Letter of Credit (L/C) ดว้ย 

ประธานฯ สอบถามวา่ มีผูถื้อหุน้ตอ้งการสอบถามหรือใหค้วามเห็นเก่ียวกบัวาระท่ี 1  อีกหรือไม่ เม่ือ
ไม่มีผูถื้อหุน้ตอ้งการสอบถาม หรือใหค้วามเห็นใดๆอีก  จึงขอใหผู้ถื้อหุน้ลงมติในวาระน้ี 

มติทีป่ระชุม 

ท่ีประชุมมีมติรับรองรายงานผลการด าเนินงานของ ปตท. ในรอบปี 2562 รับทราบแผนงานในอนาคต  
และอนุมติังบการเงินประจ าปีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียง
ทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดงัน้ี 

มติทีล่ง จ านวนเสียงทีล่งมติ 
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนหุ้น 
ทีม่าประชุมและใช้สิทธิออกเสียง

ลงคะแนน 
1.  เห็นดว้ย 21,909,628,984 99.9990 
2.  ไม่เห็นดว้ย 137,720 0.0006 
3.  งดออกเสียง 82,330 0.0004 
4. บตัรเสีย 9,000 0.0000 

หมายเหตุ : ในวาระน้ี  มีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมเพิ่มข้ึนจ านวน 246,091,278 หุ้น 

ระเบียบวาระที ่2 พจิารณาอนุมัติการจัดสรรเงินก าไรสุทธิประจ าปี 2562 และการจ่ายเงินปันผล 
ประธานฯ ขอใหป้ระธานเจา้หนา้ท่ีบริหารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่น าเสนอรายละเอียดต่อท่ีประชุม 

ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ เรียนช้ีแจงขอ้มูล ดงัน้ี 
 ผลการด าเนินงานปี 2562 ตามงบการเงินรวม ปตท. และบริษทัยอ่ยมีก าไรสุทธิ 92,951 ลา้นบาท คิดเป็น

ก าไร 3.20 บาท/หุน้  
 โดย ปตท. ไดจ้ดัสรรก าไรสุทธิเป็นส ารองเพื่อกองทุนประกนัวนิาศภยั จ  านวน 21 ลา้นบาท  
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 ส าหรับส ารองตามกฎหมาย ปตท. ไดจ้ดัสรร ครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนบริษทัฯ ตามท่ีกฎหมาย
ก าหนดแลว้ 

 ปตท. ไดจ่้ายเงินปันผลระหวา่งกาลส าหรับผลการด าเนินงาน ปี 2562 ท่ีอตัราหุ้นละ 2.00 บาท คิดเป็นเงิน 
57,126 ลา้นบาท อตัราส่วนการจ่ายเงินปันผลต่อก าไรสุทธิ (Payout ratio) ท่ีร้อยละ 63 ซ่ึงสูงกวา่ปีท่ีผา่น
มา (ปี 2561 ร้อยละ 48)  
  

ขอให้ผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัการจดัสรรเงินก าไรสุทธิเขา้ส ารองเพื่อกองทุนประกนัวินาศภยัและ 
อนุมติังดจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2562 เพิ่มเติมอีก 

นอกจากน้ี ขอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ทั้ง 2 คร้ัง ในอตัราหุ้นละ 
2.00 บาท แบง่เป็น 

o เงินปันผลระหว่างกาลส าหรับผลการด าเนินงาน 6 เดือนแรก ในอตัราหุ้นละ 0.90 บาท ซ่ึง ปตท. 
ไดจ่้ายใหผู้ถื้อหุน้ เม่ือวนัท่ี 25 ตุลาคม 2562 แลว้ 

o เงินปันผลระหวา่งกาลส าหรับผลการด าเนินงาน 6 เดือนหลงั ในอตัราหุ้นละ 1.10 บาท ซ่ึง ปตท. 
ไดจ่้ายใหผู้ถื้อหุน้ เม่ือวนัท่ี 24 เมษายน 2563 แลว้ 

o ซ่ึงส าหรับเงินปันผลระหว่างกาล หุ้นละ 2.00 บาท ท่ีได้จ่ายไปแลว้ จ่ายจากก าไรสะสมท่ียงัไม่
จดัสรร ดงัน้ี 

      - ส่วนท่ี 1 : ก าไรสุทธิท่ีผา่นการเสียภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลในอตัราร้อยละ 20 จ านวนหุ้นละ 1.12  
                                                บาท  

    - ส่วนท่ี 2 : ก าไรสุทธิท่ีผา่นการเสียภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลในอตัราร้อยละ 15 จ านวนหุ้นละ 0.33  
                                      บาท ซ่ึงเงินปันผลส่วนท่ี 1 และ 2 ผูถื้อหุ้นบุคคลธรรมดาจะไดรั้บสิทธิเครดิตภาษี 
                                      ในการค านวณภาษีเงินปันผลตามมาตรา 47 ทว ิแห่งประมวลรัษฎากร 
                   - ส่วนท่ี 3 : ก าไรจากเงินปันผลรับจากบริษทั ปตท.สผ. จ  านวนหุน้ละ 0.55 บาท  ซ่ึงเงินปันผล 

                                                 ส่วนน้ี ผูถื้อหุ้นบุคคลธรรมดาจะไม่ไดรั้บสิทธิเครดิตภาษีในการค านวณภาษีเงิน 
                                                 ปันผล ตามมาตรา 47 ทว ิแห่งประมวลรัษฎากร  

 ประธานฯ สอบถามว่ามีผู ้ถือหุ้นต้องการสอบถาม หรือให้ข้อคิดเห็นหรือไม่ ซ่ึงมีค าถามและ    
ขอ้เสนอแนะโดยสรุปดงัต่อไปน้ี 

ดร.เฉลิมพล ไวทยางกูร ผูถื้อหุ้น สอบถามวา่  นโยบายจ่ายเงินปันผลของ ปตท.ใชอ้ะไรเป็นเกณฑ์ระหวา่งก าไร
สุทธิตามความเป็นจริง กบัการส่งเงินให้รัฐบาลในฐานะรัฐวิสาหกิจ เพราะยอดรวมเงินปันผลเท่ากนัทั้งปี 2561 
และ 2562 และนโยบายจ่ายเงินปันผลปี 2563 จะเป็นอยา่งไร 

ประธานฯ ช้ีแจงวา่ การพิจารณาจ่ายเงินปันผลข้ึนอยูก่บัทั้งนโยบายการจ่ายเงินปันผล, ผลประกอบการ, แผนการ
ลงทุน, รวมถึงความคาดหวงัของผูถื้อหุ้นและนกัวิเคราะห์ รวมถึงปัจจยัอ่ืนๆ ในช่วงของการเสนอจ่ายเงินปันผล 
โดยในปี 2562 ปตท. จ่ายเงินปันผลในอตัรา 2.00 บาท รวมทั้งส้ินประมาณ 57,126 ลา้นบาท จากก าไรทั้งหมด
92,951 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราร้อยละ 63 อยา่งไรก็ตาม ส าหรับปี 2563 ดว้ยปัจจยัจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
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ของไวรัสโคโรนา และ สถานการณ์ราคาน ้ ามนัท่ีปรับตวัลดลงมีผลกระทบต่อธุรกิจของ ปตท. ค่อนขา้งมาก โดย
ส่งผลใหผ้ลการด าเนินงานของบริษทัมีก าไรปรับลดลง อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯ ยงัคงด าเนินการลงทุนตามแผนการ
ลงทุนในส่วนท่ีจ าเป็น และยงัคงนโยบายการจ่ายปันผล ทั้งน้ี คณะกรรมการบริษทัจะพิจารณาอีกคร้ังวา่จะจ่ายเงิน
ปันผลในอตัราเท่าใด เน่ืองจากคณะกรรมการฯไดม้อบหมายให้ฝ่ายบริหาร รักษาสภาพคล่องและรักษา Credit 
Rating เพือ่ป้องกนัไม่ใหต้น้ทุนทางการเงินของบริษทัสูงข้ึน 

นางรัตน์ฟ้า  วัฒนศิริพงศ์ ผูถื้อหุ้น สอบถามวา่ ปตท. มีนโยบายจะงดจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลเหมือนธนาคาร
หรือไม่ เพื่อเป็นการส ารองเงิน 

นางสาวสุวรรณี เชียรสิริไกรวุฒิ ผูถื้อหุ้น สอบถามว่าใน ปี 2563 ปตท.จะยงัคงจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้
ตามเดิมไดห้รือไม ่

ประธานฯ ช้ีแจงวา่ ปตท. มีลกัษณะธุรกิจท่ีแตกต่างจากธนาคารพาณิชยท์ัว่ไป จึงไม่ไดรั้บผลกระทบแบบเดียวกนั
กบัธุรกิจธนาคารพาณิชย ์ อยา่งไรก็ตาม ปตท. ยงัคงตอ้งรักษาสภาพคล่องและรักษา Credit Rating ใหดี้ และรักษา
ระดบัของเงินหมุนเวียนให้เพียงพอต่อการด าเนินธุรกิจและการลงทุน ในขณะท่ีธนาคารพาณิชยจ์ะปล่อยสินเช่ือ
ไดเ้ท่าไหร่หรือไม่นั้นข้ึนอยู่กบัเงินกองทุนของธนาคาร ดงันั้น หากธนาคารพาณิชยมี์การจ่ายเงินปันผลมากจะ
ส่งผลให้เงินกองทุนรวมลดลง ซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อความสามารถในการปล่อยสินเช่ือของธนาคารอนัเป็นส่ิงท่ี
ธนาคารแห่งประเทศไทยมีความกงัวล โดยหากธนาคารพาณิชยป์ล่อยสินเช่ือไดล้ดลงจะส่งผลกระทบต่อลูกหน้ีท่ี
ขาดสภาพคล่อง ดงันั้น ธนาคารแห่งประเทศไทยจึงขอให้ธนาคารพาณิชยง์ดการจ่ายปันผลเพื่อรักษาเงินกองทุน
และรักษาความสามารถในการใหสิ้นเช่ือ อยา่งไรก็ตาม ปตท. จะสามารถจ่ายปันผลระหวา่งกาลหรือไม่นั้นจะตอ้ง
พิจารณาจากผลประกอบการงวดคร่ึงปี 2563 ต่อไปและปัจจยัอ่ืนๆ ในช่วงของการเสนอจ่ายเงินปันผลก่อน 

นางสาวอธิชา คมสุภาพ ผูรั้บมอบฉันทะ สอบถามว่า เงินปันผลระหว่างกาลท่ีไดจ่้ายไปแลว้ ผูถื้อหุ้นจะตอ้งให้
สัตยาบนัหรือไม ่

ประธานฯ ช้ีแจงวา่ การจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลอยูใ่นอ านาจการพิจารณาของคณะกรรมการบริษทั  ซ่ึงเป็นไป
ตามกฎหมายและขอ้บงัคบัของ ปตท. จึงไม่ตอ้งขออนุมติัจากท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น และไม่ตอ้งใหส้ัตยาบนัแต่
อยา่งใด โดยคณะกรรมการ ปตท. มีมติใหจ่้ายเงินปันผลระหวา่งกาลงวดคร่ึงหลงัของปี 2562 แทนการจ่ายเงินปัน
ผลประจ าปี 2562 ซ่ึงเป็นไปตามแนวทางปฏิบติัท่ีส านกังาน ก.ล.ต. ก าหนดไวใ้นช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรค COVID-19   

 ประธานฯ สอบถามวา่ มีผูถื้อหุน้ตอ้งการสอบถามหรือให้ความเห็นเก่ียวกบัวาระท่ี 2  อีกหรือไม่ เม่ือ
ไม่มีผูถื้อหุน้ตอ้งการสอบถาม หรือให้ความเห็นใดๆ อีก  จึงขอใหผู้ถื้อหุน้ลงมติในวาระน้ี 
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 มติทีป่ระชุม 

 ท่ีประชุมผูถื้อหุ้น มีอนุมติัการจดัสรรเงินก าไรสุทธิเขา้ส ารองเพื่อกองทุนประกนัวินาศภยั จ านวน 21 
ลา้นบาท และอนุมติังดจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2562 เพิ่มเติมอีก และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล 2 
คร้ัง ในอัตราหุ้นละ 2.00 บาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน ดงัน้ี 
 

มติทีล่ง จ านวนเสียงทีล่งมติ 
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนหุ้น 
ทีม่าประชุมและใช้สิทธิออกเสียง

ลงคะแนน 
1.  เห็นดว้ย 22,323,145,152 99.9681 
2.  ไม่เห็นดว้ย 7,095,550 0.0318 
3.  งดออกเสียง 31,100 0.0001 
4. บตัรเสีย 9,000 0.0000  

 หมายเหตุ : ในวาระน้ี  มีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมเพิ่มข้ึนจ านวน 420,422,768 หุ้น 
 
ระเบียบวาระที ่3  พจิารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2563 

ประธานฯ เรียนช้ีแจงวา่คณะกรรมการตรวจสอบ  ประกอบดว้ยกรรมการ 3 ท่าน  ดงัน้ี 
 1. นายวชิยั อศัรัสกร                                          เป็นประธานกรรมการ 
 2. นางนนัทวลัย ์ ศกุนตนาค                             เป็นกรรมการ 
 3. นายดนุชา พิชยนนัท ์                                          เป็นกรรมการ 

ขอให ้นายวชิยั อศัรัสกร  ประธานกรรมการตรวจสอบน าเสนอรายละเอียดต่อท่ีประชุม 

นายวชิยั อศัรัสกร ประธานกรรมการตรวจสอบ เรียนช้ีแจง ดงัน้ี 
 ตามพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยการตรวจเงินแผน่ดิน พ.ศ. 2561 ก าหนดใหผู้ว้า่การตรวจ

เงินแผ่นดิน มีหน้าท่ีและอ านาจตรวจสอบรายงานการเงินของหน่วยรับตรวจและแสดงความเห็นต่อผล
ของการตรวจสอบ ตามกฎหมายวนิยัการเงินการคลงั 

  ตามพระราชบญัญติัวินัยการเงินการคลงัของรัฐ พ.ศ. 2561 ก าหนดให้ สตง. หรือผูส้อบบญัชีท่ี สตง. 
เห็นชอบ ตรวจสอบรายงานการเงินของ “หน่วยงานของรัฐ” โดยให้ตรวจสอบและรายงานผลการ
ตรวจสอบตามนโยบาย หลกัเกณฑแ์ละมาตรฐานท่ีคณะกรรมการตรวจเงินแผน่ดินก าหนด 

  ส านกังานการตรวจเงินแผ่นดินไดข้อความร่วมมือให้ ปตท. จดัหาบุคคลภายนอกเป็นผูส้อบบญัชีแทน 
ซ่ึงผูส้อบบญัชีท่ีจะไดรั้บการแต่งตั้งนั้นตอ้งเป็นผูส้อบบญัชีท่ี สตง. ใหค้วามเห็นชอบ 

  ปตท. ไดด้ าเนินการจดัหาบุคคลภายนอกเป็นผูส้อบบญัชี ตาม พ.ร.บ. จดัซ้ือจดัจา้งภาครัฐ พ.ศ. 2560 และ 
ระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินก าหนด โดยได้พิจารณา
คดัเลือกผูส้อบบญัชีจากบริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของ ปตท. ประจ าปี 2563 
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 โดย บริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั เสนอค่าสอบบญัชี ปี 2563 จ านวน 8,000,000 บาท ประกอบดว้ย ค่า
สอบทานรายไตรมาส ไตรมาสละ 1,800,000 บาท และค่าตรวจสอบงวดปี 2,600,000 บาท  

 คณะกรรมการ ปตท. มีมติเห็นชอบการแต่งตั้งผูส้อบบญัชีจากบริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั เป็นผูส้อบ
บญัชีของ ปตท. ประจ าปี 2563 และก าหนดค่าสอบบญัชีดงักล่าว ตามท่ีคณะกรรมการตรวจสอบของ 
ปตท. เสนอ 

 จึงเสนอขอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาและอนุมติัแต่งตั้งผูส้อบบญัชีจากบริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั 
ตามรายช่ือไดแ้ก่ นางสาววราพร ประภาศิริกุล ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4579 และ/หรือ นางสายฝน 
อินทร์แกว้ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4434 และ/หรือ นางสาวรุ้งนภา เลิศสุวรรณกุล ผูส้อบบญัชีรับ
อนุญาตเลขท่ี 3516  เป็นผูส้อบบญัชีของ ปตท. ประจ าปี 2563 โดยก าหนดค่าสอบบญัชี เป็นเงิน 8,000,000 
บาทถว้น ตามท่ีคณะกรรมการฯ ไดพ้ิจารณาแลว้ 
 

ประธานฯ สอบถามว่ามีผู ้ถือหุ้นต้องการสอบถาม หรือให้ข้อคิดเห็นหรือไม่ ซ่ึงมีค าถามและ
ขอ้เสนอแนะโดยสรุปดงัต่อไปน้ี 

นายวนัชัย เลศิศรีจตุพร  ผูถื้อหุน้ แสดงความคิดเห็นและสอบถามดงัน้ี 
1. การท่ีคณะกรรมการบริษทัอนุมติัแต่งตั้งบริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั นั้น ไดพ้ิจารณากลัน่กรองถึงคดี

ความท่ีบริษทัตรวจสอบบญัชี E.Y. (ต่างประเทศ) ถูกบริษทักฎหมายแห่งหน่ึงในประเทศเยอรมนัไดย้ื่น
ฟ้อง Class Action ในนามของผูถื้อหุ้นและผูถื้อหุ้นกูข้องบริษทั Fintech แห่งหน่ึงในเยอรมนัในคดีการ
ตกแต่งงบการเงินจ านวน 2.1 พนัลา้นเหรียญสหรัฐและก าลงัจะถูกฟ้องร้องจากบริษทัฯ อ่ืนๆ ท่ีเสียหาย 
เน่ืองจากความบกพร่องของผูต้รวจสอบบญัชี E.Y. ในต่างประเทศท่ีมิไดข้อเอกสารส าคญัทางการเงินจาก
บริษทั Fintech ดงักล่าวเพื่อใชป้ระกอบการตรวจสอบเป็นเวลาอยา่งนอ้ย 3 ปีติดต่อกนั โดยมิไดมี้การระบุ
ขอ้สังเกตน้ีในหมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษทั Fintech ดงักล่าวและเพิ่งจะถูกตรวจสอบพบการ
ตกแต่งงบการเงินดงักล่าวโดยบริษทั E.Y. (ต่างประเทศ) เองในการตรวจสอบบญัชีประจ าปี 2562 ท่ีผา่น
มาอนัน าไปสู่การล้มละลายของบริษทั Fintech ดังกล่าว ซ่ึงถือว่าเป็นความบกพร่องท่ีไม่น่าให้อภัย
เน่ืองจากเป็นเกณฑ์พื้นฐานในการตรวจสอบบญัชีของผูต้รวจสอบบญัชีทัว่ไป  เหตุการณ์ดงักล่าว แมจ้ะ
เป็นเหตุการณ์ต่างสถานท่ี ต่างลกัษณะการด าเนินธุรกิจและไม่เก่ียวขอ้งโดยตรงกบับริษทั ส านักงาน         
อีวาย จ ากดั แต่อย่างไรก็ตามเป็นการสะทอ้นให้ผูถื้อหุ้นรวมถึงผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียตอ้งหันมาค านึงถึง
ความส าคญัของระดบัมาตรฐานและคุณภาพของผูต้รวจสอบบญัชีท่ีคณะกรรมการบริษทั ปตท. ไดเ้สนอ
ใหท่ี้ประชุมลงมติรับรองในวาระท่ี 3 น้ี  

2. ขอทราบความคิดเห็นวา่คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริหารความเส่ียงองคก์รของ ปตท. 
ไดมี้การค านึงถึงการเกิดเหตุการณ์ท่ีคลา้ยคลึงกนัน้ีหรือไม่ในอนาคตจากบริษทัตรวจสอบบญัชีท่ีเสนอ
อนุมติั  
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นางสาวพรทพิย์ บูรณะการเจริญ ผูถื้อหุน้ สอบถามวา่ บริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีท่ีมีกรณีทุจริต
คอรัปชนัหลายกรณี และไม่ค่อยมีการรายงานในการตรวจสอบ   ปตท. ไดมี้การพิจารณาประเด็นดงักล่าวในการ
คดักรองผูส้อบบญัชีหรือไม่  เหตุใดยงัคงเลือก อีวาย เป็นผูส้อบบญัชีของ ปตท. 

นางสาวกมลรัตน์ พิพัฒน์เสรีธรรม ผูถื้อหุ้น สอบถามวา่ เหตุผลท่ีตอ้งเปล่ียนผูต้รวจสอบบญัชีจาก ส านกังานการ
ตรวจเงินแผ่นดินเป็นบริษทัเอกชน  และอยากทราบเหตุผลท่ีชดัเจนของค่าสอบบญัชีท่ีมูลค่าถึงแปดลา้นบาทถา้
เทียบกบัส่ีลา้นบาทเม่ือปีท่ีแลว้ 

ประธานฯ มอบหมายประธานกรรมการตรวจสอบเป็นผูช้ี้แจง ทั้งน้ีประธานฯ ได้ช้ีแจงว่าคณะกรรมการได้
พิจารณาคดัเลือก บริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั ตั้งแต่ก่อนเกิดเหตุการณ์ดงักล่าว แต่เม่ือเกิดเหตุการณ์ดงักล่าวข้ึน 
คณะกรรมการตรวจสอบ ปตท. ไดมี้การใหบ้ริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั เขา้มาช้ีแจง  

ประธานกรรมการตรวจสอบ ช้ีแจงวา่ ภายหลงัจากเกิดเหตุการณ์ คณะกรรมการตรวจสอบไม่ไดน่ิ้งนอนใจโดยได้
มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารการเงินและหน่วยงานตรวจสอบ ปตท. ตรวจสอบข้อเท็จจริงและ
ผลกระทบต่อ ปตท. ในกรณีดงักล่าว จึงขอใหป้ระธานเจา้หนา้ท่ีบริหารการเงินเป็นผูช้ี้แจงในรายละเอียด 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน ช้ีแจงวา่ ไดเ้ชิญบริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั ประเทศไทยเขา้ช้ีแจงในประเด็น
ดงักล่าว โดยขอ้เท็จจริงคือ ส านกังาน อีวาย  ประเทศเยอรมนั ซ่ึงเป็นผูต้รวจสอบงบการเงินประจ าปี 2562 ของ
บริษทั Wirecard  พบความผิดปกติของการเคล่ือนไหวเงินฝากของบริษทั Wirecard และพบเอกสารเท็จจึงได้
ตรวจสอบพบว่าเงินฝากจ านวน 1,900 ลา้นยูโรไม่มีอยูจ่ริง ทั้งน้ี ส านกังาน อีวาย เยอรมนัไดแ้จง้ให้หน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้งทราบถึงความผิดปกติดงักล่าว และปฏิเสธท่ีจะลงนามรับรองในงบการเงินของบริษทัฯ ซ่ึงปัจจุบนัอยูใ่น
กระบวนการตรวจสอบขอ้เทจ็จริง และยงัไม่มีการช้ีชดัวา่ทาง ส านกังาน อีวาย  เยอรมนัมีความผดิหรือไม่ ทั้งยงัไม่
มีการฟ้องร้องด าเนินคดีกบั ส านกังาน อีวาย ท่ีเยอรมนัแต่อยา่งใด  

นอกจากน้ีบริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั ประเทศไทย และบริษทั ส านกังาน อีวาย  เยอรมนั ต่างมีฐานะเป็นสมาชิก
ของ E.Y. Global และเป็นนิติบุคคลท่ีมีความเป็นอิสระต่อกนั มีหน้าท่ีและความรับผิดชอบแยกจากกนัในทาง
กฎหมาย โดยหากเกิดความผิดพลาดของส านกังาน อีวาย ในประเทศเยอรมนั ส านกังานในประเทศไทยมิไดต้อ้ง
ร่วมรับผิดชอบใดๆ  ทั้งน้ี ปตท. ไดส้อบถามไปยงัส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
(ก.ล.ต.) ซ่ึง ก.ล.ต. ก็ไม่ไดมี้ความกงัวลในประเด็นดงักล่าวแต่อย่างใด อีกทั้งบริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดัใน
ประเทศไทยไดมี้กระบวนการควบคุมคุณภาพการตรวจสอบบญัชีตามท่ี ก.ล.ต. ก าหนด และไดรั้บผลการประเมิน
จาก ก.ล.ต. ในระดบัดี 

ส าหรับกรณีการจดัจา้งบริษทั ส านักงาน อีวาย จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีนั้น เน่ืองจากว่า ส านักงานการตรวจเงิน
แผน่ดินไดมี้หนงัสือขอความร่วมมือใหจ้ดัหาบุคคลภายนอกมาเป็นผูส้อบบญัชี ซ่ึง ปตท.ไดด้ าเนินการจดัจา้งตาม 
พระราชบญัญติัการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 รวมถึงระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง โดย ปตท. ไดมี้
หนงัสือถึงผูส้อบบญัชีขนาดใหญ่ ทั้ง 4 แห่ง (BIG 4) ใหม้าร่วมน าเสนอผลงาน  ซ่ึงบริษทั ส านกังานอีวาย จ ากดั มี
คุณสมบติัตามเกณฑท่ี์ก าหนด และมีอตัราค่าสอบบญัชีท่ีต ่าท่ีสุดดว้ยเช่นกนั จึงไดรั้บการคดัเลือกในคร้ังน้ี  



 - 15 - 

ประธานกรรมการตรวจสอบ ช้ีแจงเพิ่มเติมวา่ ทางคณะกรรมการตรวจสอบไดก้ าชบัให้ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร
การเงิน และหน่วยงานตรวจสอบติดตามกรณีดงักล่าว และผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนต่อ ปตท.อยา่งใกลชิ้ด อยา่งไรก็
ตามในขณะน้ีขอให้ผูถื้อหุ้นไม่ตอ้งกงัวลใดๆ นอกจากน้ีขอเรียนให้ท่านผูถื้อหุ้นทราบว่า ปตท.ได้มีการปรับ
กระบวนการตรวจสอบภายใน มีกระบวนการ Three Lines of Defenses  ซ่ึงไดน้ าระบบดิจิทลัมาใชใ้นระดบั First 
Line มากข้ึนและไดก้ าชบัเร่ืองการปฏิบติัตามกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑ์ (Compliance) จนท าให้สามารถตรวจ
ประเมินได้ด้วยตวัเอง (Self -Detect, Self Assess) และแกไ้ขไดท้นัท่วงที  ส าหรับระดบั Second Line ไดเ้น้นย  ้า
เร่ือง Governance Risk and Compliance (GRC) ซ่ึงดูแลในระดบัรองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ทั้งทางดา้นการปฏิบติั
ตามกฎหมายและการควบคุมภายใน และ Third Line  ไดแ้ก่หน่วยงานตรวจสอบ จึงขอให้ผูถื้อหุ้นสบายใจว่าไม่
เพียงแต่ ปตท. จะมีการตรวจสอบจากผูต้รวจสอบภายนอกแลว้ ยงัมีกระบวนการควบคุมภายในท่ีเขม้ขน้และมี
ประสิทธิภาพดว้ย 

ดร.เฉลิมพล ไวทยางกูร ผู้ถือหุ้น ได้ให้ข้อคิดเห็นสนับสนุนท่ี ปตท.ใช้ผูส้อบบญัชีภายนอก นอกเหนือจาก
ส านกังานการตรวจเงินแผน่ดิน ในแง่มาตรฐานการตรวจสอบบญัชีระดบัโลก และสอบถามดงัน้ี 

1.  ปตท. ใช้เกณฑ์อะไร ท่ีท าให้ค่าสอบบญัชีเพิ่มข้ึนเป็นเท่าตวัจาก 4 ล้านบาท เป็น 8 ล้านบาท และเม่ือ
เปรียบเทียบกบับริษทัอ่ืนในอุตสาหกรรมเดียวกนั เป็นอยา่งไร 

2.  จ านวนและขนาดของธุรกรรมปี 2563 จะลดลงจากปี 2562 อย่างมาก ถา้สถานการณ์เศรษฐกิจไม่ดีข้ึน 
อุตสาหกรรมลดลง จะสามารถต่อรองค่าสอบบญัชีให้ลดลงจาก 8  ลา้นบาท ไดห้รือไม่ เพราะธุรกรรม
หลายอยา่งแปรผนั 

ประธานกรรมการตรวจสอบ ช้ีแจงวา่ ค่าสอบบญัชีท่ีเพิ่มข้ึนอยา่งมีนยัส าคญันั้น เป็นขอ้กงัวลของคณะกรรมการ
ตรวจสอบตลอดจนคณะกรรมการ ปตท. ทั้งน้ีขอให้ประธานเจา้หน้าท่ีบริหารการเงินช้ีแจงถึงเหตุผลท่ีค่าสอบ
บญัชีเพิ่มข้ึน 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน  ช้ีแจงว่า อตัราค่าสอบบญัชีของผูส้อบบญัชีแต่ละรายก็มีความแตกต่างกนั  
โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง BIG 4 หรือ ส านกังานการตรวจเงินแผน่ดิน จะมีรายละเอียดอตัราท่ีก าหนดไวเ้ฉพาะตวั ซ่ึงท า
ใหไ้ม่สามารถเปรียบเทียบกนัไดท้ั้งหมด  นอกจากน้ีในส่วนของเน้ืองานในการสอบบญัชีในปี 2563  มีปริมาณงาน
เพิ่มข้ึนถึงแมว้า่ราคาน ้ามนัลดลง แต่จ านวนธุรกรรมไม่ไดล้ดลง เพราะ ปตท. ยงัคงคา้ขายเช่นเดิม  ประกอบกบัใน
ปี 2563 กมี็การใชม้าตรฐานบญัชีใหม่ๆหลายตวั  เช่น TFRS9  และ TFRS16 ในเร่ืองของกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน 
และสัญญาเช่า    ซ่ึงมีผลท าให้ปริมาณงานของผูส้อบบญัชีก็มีมากข้ึนดว้ย  เพราะฉะนั้นในการพิจารณาจึงต้อง
น าเอาปริมาณงานมาพิจารณาประกอบดว้ย 

ประธานกรรมการตรวจสอบ ช้ีแจงเพิ่มเติมว่า จากการตรวจสอบบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ์ซ่ึง
ส านกังานการตรวจเงินแผ่นดินไดข้อความร่วมมือให้จดัหาผูส้อบบญัชีนั้น พบว่า ค่าสอบบญัชีเพิ่มข้ึน รวมทั้ง
อัตราค่าสอบบัญชีของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินเองก็เพิ่มข้ึนด้วยเช่นกัน แต่อย่างไรก็ตาม ปตท. ได้
ด าเนินการอยา่งเตม็ความสามารถในการรักษาประโยชน์ของผูถื้อหุน้ 
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MR. BASANT KUMAR  DUGAR ผูถื้อหุ้น ให้ขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะว่า ให้ผูต้รวจสอบบญัชีของ ปตท. 
ควบคุมค่าใชจ่้ายการตรวจสอบบญัชีไม่ใหสู้งข้ึน โดยการขอใบรับรองจาก ASEAN CPA อา้งอิงการประชุม AEC 
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 

ประธานฯ มอบหมายประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารการเงิน เป็นผูช้ี้แจง 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน ช้ีแจงวา่  ปัจจุบนัผูส้อบบญัชีส่วนใหญ่ไดรั้บการข้ึนทะเบียน ASEAN CPA แลว้ 
ส าหรับในกรณีอตัราค่าสอบบญัชีจะมีการตกลงกนัเป็นรายปี โดยจะพิจารณาจากเน้ืองานท่ีจะตอ้งตรวจสอบ 
อยา่งไรก็ตาม ปตท. จะควบคุมดูแลค่าใชจ่้ายในการสอบบญัชีใหเ้หมาะสมเพื่อประโยชน์ของบริษทั และผูถื้อหุน้  

ประธานฯ สอบถามวา่ มีผูถื้อหุน้ตอ้งการสอบถามหรือให้ความเห็นเก่ียวกบัวาระท่ี 3  อีกหรือไม่ เม่ือ
ไม่มีผูถื้อหุน้ตอ้งการสอบถาม หรือให้ความเห็นใดๆ อีก  จึงขอใหผู้ถื้อหุน้ลงมติในวาระน้ี 

มติทีป่ระชุม  

อนุมติัแต่งตั้ง นางสาววราพร ประภาศิริกุล ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4579 และ/หรือ นางสายฝน อินทร์
แกว้ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4434 และ/หรือ นางสาวรุ้งนภา เลิศสุวรรณกุล ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 3516 
จากบริษทั ส านักงาน อีวาย จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของ ปตท. ประจ าปี 2563 และก าหนดค่าสอบบญัชี เป็นเงิน 
8,000,000 บาท ตามขอ้เสนอของคณะกรรมการฯ ท่ีไดพ้ิจารณากลัน่กรองอยา่งเหมาะสมแลว้ 

มติทีล่ง จ านวนเสียงทีล่งมติ 
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนหุ้น
ทีม่าประชุมและใช้สิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน 

1.  เห็นดว้ย 23,483,587,087 99.8887 
2.  ไม่เห็นดว้ย 24,423,330 0.1039 
3.  งดออกเสียง 1,728,100 0.0074 
4.  บตัรเสีย 0.0000 0.0000  

หมายเหตุ:  ในวาระน้ี มีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมเพิ่มข้ึนอีก จ านวน 1,179,457,715 หุน้ 

ระเบียบวาระที ่4  พจิารณาก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ ปตท. ประจ าปี 2563 
ประธานฯ เรียนช้ีแจงวา่ คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทน  ประกอบดว้ยกรรมการ 3 ท่าน  ดงัน้ี 

 1. พลเอกธีรวฒัน์ บุณยะวฒัน์                 เป็นประธานกรรมการก าหนดค่าตอบแทน 
        2. นายจุมพล ริมสาคร                             เป็นกรรมการ 
        3. ศ.ดร.สุพจน์ เตชวรสินสกุล           เป็นกรรมการ 

ขอให ้พลเอกธีรวฒัน์ บุณยะวฒัน์ ประธานกรรมการก าหนดค่าตอบแทนน าเสนอรายละเอียดต่อท่ีประชุม  
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พลเอกธีรวฒัน์ บุณยะวฒัน์ ประธานกรรมการก าหนดค่าตอบแทนเรียนช้ีแจงวา่ คณะกรรมการก าหนด
ค่าตอบแทนใชแ้นวปฏิบติัเดิมในการพิจารณาค่าตอบแทนส าหรับกรรมการและกรรมการเฉพาะเร่ืองของ ปตท. 
ประจ าปี 2563 โดยพิจารณาปัจจยัท่ีส าคญั อาทิ 

 -  แนวปฏิบติัของบริษทัจดทะเบียนในอุตสาหกรรมเดียวกนั และบริษทัชั้นน าทั้งระดบัประเทศ และ
ระดบัโลก 

 -  แนวปฏิบติัของบริษทัจดทะเบียนท่ีเป็นรัฐวสิาหกิจ 
 -  หลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 
 -  ผลประกอบการ 
 -  ขนาดธุรกิจ 
 -  ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ปตท. 
 -  ขอ้มูลการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและเงินเฟ้อ 

คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทน ไดพ้ิจารณาแลว้เห็นสมควรอนุมติัการก าหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการ ปตท. และคณะกรรมการเฉพาะเร่ือง ประจ าปี 2563 เท่ากบัปี 2562 ดงัน้ี 
1. ค่าตอบแทนรายเดือนและเบีย้ประชุม ประจ าปี 2563 ซ่ึงจ่ายในอตัราเดิม 

  กรรมการ ปตท. ประกอบดว้ย 
- ค่าตอบแทนรายเดือน  เดือนละ 30,000 บาทต่อท่าน โดยประธานกรรมการไดรั้บเป็นสองเท่าของ
กรรมการ  

- เบ้ียประชุมเฉพาะกรรมการท่ีเขา้ประชุม   คร้ังละ 60,000 บาท โดยประธานฯ ไดรั้บมากกวา่
กรรมการร้อยละ 25โดยจ ากดัการจ่ายเบ้ียประชุม ไม่เกิน 1 คร้ังต่อเดือน  ในกรณีมีเหตุสมควร อาจ
พิจารณาจ่ายไดม้ากกวา่ 1 คร้ัง แต่ตอ้งไม่เกิน 15 คร้ังต่อปี  

 เบ้ียประชุมคณะกรรมการเฉพาะเร่ือง ท่ีคณะกรรมการ ปตท. แต่งตั้ง เท่ากบัอตัราเดิม ดงัน้ี 
          1. คณะกรรมการตรวจสอบ 

-  ค่าตอบแทนรายเดือน เดือนละ 15,000  บาท เท่ากบัอตัราเดิม โดยประธานกรรมการไดรั้บเท่ากบั
กรรมการ  

            -  เบ้ียประชุม คร้ังละ 45,000 บาท  เฉพาะกรรมการท่ีเขา้ประชุม  
              โดย ประธานฯ ไดรั้บมากกวา่กรรมการร้อยละ 25 
              และเลขานุการฯ ไดรั้บค่าตอบแทนรายเดือนเดือนละ 7,500 บาท (คงเดิม) 

           2.  ส าหรับคณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการก ากบัดูแล
กิจการท่ีดี คณะกรรมการบริหารความเส่ียงองคก์ร และ คณะกรรมการชุดยอ่ยอ่ืน ท่ีอาจมีการแต่งตั้ง
โดยคณะกรรมการบริษทัฯ ตามความจ าเป็นและเหมาะสมในอนาคต เท่ากบัอตัราเดิม ดงัน้ี 

       -  ค่าตอบแทนรายเดือน ไม่มี เช่นเดิม 
 -  เบ้ียประชุมคร้ังละ 30,000 บาท เฉพาะกรรมการท่ีเขา้ประชุม โดยประธานฯ ไดรั้บมากกวา่
กรรมการร้อยละ 25 
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 ผลประโยชน์อ่ืนใด ไม่มี เช่นเดิม 
 2. เงินโบนัสคณะกรรมการ ปตท. ประจ าปี 2563 จ่ายตามนโยบายเดิม 
 ก าหนดค่าตอบแทนท่ีเป็นเงินโบนสักรรมการ ประจ าปี 2563  ตามผลประกอบการหรือก าไรสุทธิของ 

ปตท. เป็นอตัราเงินโบนัสเท่ากบัร้อยละ 0.05 ของก าไรสุทธิประจ าปี 2563  และให้ค  านวณจ่ายตาม
ระยะเวลาการด ารงต าแหน่ง ภายในวงเงินไม่เกิน 60,000,000 บาททั้งคณะ โดยประธานคณะกรรมการ 
ปตท. จะไดรั้บโบนสัสูงกวา่กรรมการ ในอตัราร้อยละ 25 

ทั้งน้ี กรรมการซ่ึงเป็นผูถื้อหุ้นจะงดออกเสียงลงคะแนนในวาระน้ี จึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมติั
ค่าตอบแทนกรรมการตามท่ีเสนอ 

ประธานฯ สอบถามว่ามีผูถื้อหุ้นต้องการสอบถาม หรือให้ข้อคิดเห็นหรือไม่ ซ่ึงมีค าถามและ
ขอ้เสนอแนะโดยสรุปดงัต่อไปน้ี 

ดร.เฉลิมพล ไวทยางกูร ผูถื้อหุ้น แสดงความคิดเห็นวา่ โบนสัของกรรมการพิจารณาตามก าไรสุทธิ แต่เม่ือก าไร
สุทธิปี 2563 ลดลง โบนสัก็ควรจะลดลงดว้ย ซ่ึงน่าจะต ่ากวา่ปี 2562 

ประธานฯ ช้ีแจงผูถื้อหุน้วา่ โบนสักรรมการ เท่ากบัร้อยละ 0.05 ของก าไรสุทธิ (ถา้มีก าไร) สมมติก าไรสุทธิอยูท่ี่ 
200,000 ลา้นบาท อตัราร้อยละ 0.05 ของ 200,000 ลา้นบาท จะอยู่ท่ี 100 ลา้นบาท แต่วงเงินโบนสัรวมจะถูก
ก าหนดให้ไม่เกิน 60 ลา้นบาท  (CAP) แต่ปี 2562 ก าไรประมาณ 92,000 ลา้นบาท วงเงินโบนสัรวมจึงไม่ถึง 60 
ลา้นบาท  ทั้งน้ี หากก าไรสุทธิปี 2563 ลดลงกวา่ปี 2562 วงเงินโบนสัรวมก็จะลดลงตามก าไรสุทธิ 

ประธานฯ สอบถามวา่ มีผูถื้อหุน้ตอ้งการสอบถามหรือใหค้วามเห็นเก่ียวกบัวาระท่ี 4 อีกหรือไม่ เม่ือ
ไม่มีผูถื้อหุน้ตอ้งการสอบถาม หรือใหค้วามเห็นใดๆ อีก  จึงขอใหผู้ถื้อหุน้ลงมติในวาระน้ี 

มติทีป่ระชุม 

ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ มีมติอนุมติัการก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ ปตท. และคณะกรรมการเฉพาะเร่ือง 
ประจ าปี 2563 ตามท่ีเสนอ ดว้ยคะแนนเสียงมากกวา่ 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูท่ี้มาประชุม ดงัน้ี 

มติทีล่ง จ านวนเสียงทีล่งมติ 
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนหุ้น
ทีม่าประชุมและใช้สิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน 

1.  เห็นดว้ย 23,354,854,481 99.2035 
2.  ไม่เห็นดว้ย 178,935,972 0.7601 
3.  งดออกเสียง 8,559,664 0.0364 
4.  บตัรเสีย 0.0000 0.0000 

หมายเหตุ:  ในวาระน้ี มีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมเพิ่มข้ึนอีก จ านวน 32,611,600 หุน้ 
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ระเบียบวาระที ่5 พจิารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีอ่อกจากต าแหน่งตามวาระ 
ประธานฯ แจง้ต่อท่ีประชุมวา่  

 คณะกรรมการสรรหา  ประกอบดว้ยกรรมการ 3 ท่าน ดงัน้ี 
 1. นายดอน วสันตพฤกษ ์                     เป็นประธานกรรมการ 
 2. ศ.ดร.สุพจน์ เตชวรสินสกุล              เป็นกรรมการ 
 3. ศ.ดร.สุรพล นิติไกรพจน์                  เป็นกรรมการ 
 ตามขอ้บงัคบัของบริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) ก าหนดใหใ้นการประชุมสามญัประจ าปีทุกคร้ัง กรรมการ
คิดเป็นจ านวนหน่ึงในสาม หรือจ านวนใกลท่ี้สุดกบัส่วนหน่ึงในสามจะตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระ โดยในปี
น้ี มีกรรมการท่ีตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระ จ านวน 5 ท่าน ไดแ้ก่ 

1. ต าแหน่งวา่ง เน่ืองจากนายณัฐชาติ จารุจินดา กรรมการ ไดพ้น้จากต าแหน่งเน่ืองจากอายุครบ 65 ปี
บริบูรณ์ มีผล 17 มกราคม 2563 

2. นายสุพฒันพงษ ์พนัธ์มีเชาว ์
3. นายวชิยั อศัรัสกร 
4. ศ.พิเศษ ดร.กิตติพงษ ์กิตยารักษ ์
5. นายสราวธุ แกว้ตาทิพย ์

 เพื่อให้เป็นไปตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีและเพื่อความโปร่งใส  จึงไดเ้ชิญกรรมการทั้ง 4 ท่าน ท่ี
ครบวาระตามรายช่ือขา้งตน้ ซ่ึงถือวา่เป็นผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียในวาระน้ี ออกจากหอ้งประชุม  จนกวา่การพิจารณา
วาระน้ีจะแลว้เสร็จ  
 ตามขอ้บงัคบัของบริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) หมวด 4 ขอ้ 32 ก าหนดว่า กรรมการของ ปตท. ให้มี
จ  านวนไม่นอ้ยกวา่ 5 คน แต่ไม่เกิน 15 คน  เลือกตั้งโดยท่ีประชุมผูถื้อหุน้  
 ขอให้ นายดอน วสันตพฤกษ์ กรรมการอิสระและประธานกรรมการสรรหา น าเสนอรายละเอียดต่อท่ี
ประชุม 

นายดอน วสันตพฤกษ ์ประธานกรรมการสรรหาขอเรียนช้ีแจง ดงัน้ี 
 ปตท. ไดป้ระกาศในเวบ็ไซตข์อง ปตท. เชิญใหผู้ถื้อหุ้นเสนอรายช่ือบุคคลท่ีเห็นวา่มีคุณสมบติัเหมาะสม 

เพื่อรับการคดัเลือกเป็น กรรมการ ปตท.  ตั้งแต่วนัท่ี  1 กนัยายน 2562 ถึงวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2562 ซ่ึง
ปรากฏวา่ไม่มีผูถื้อหุน้เสนอช่ือบุคคลตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดเขา้มา 

 คณะกรรมการสรรหา 3 ท่าน ไดด้ าเนินการสรรหาบุคคลท่ีเห็นวา่มีคุณสมบติัเหมาะสม เสนอแต่งตั้งเป็น
กรรมการ ปตท. 

 คณะกรรมการสรรหาไดพ้ิจารณาคดัสรรบุคคลตามองคป์ระกอบของคณะกรรมการ ปตท. ประกอบดว้ย 
คุณสมบติั ประสบการณ์  ความเช่ียวชาญ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานของ ปตท. ตามกระบวนการ
สรรหาอยา่งครบถว้น  โดยผูท่ี้ถูกเสนอช่ือจะตอ้งมีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตามกฎหมายว่า
ด้วยบริษัทมหาชนจ ากัด และกฎหมายว่าด้วยคุณสมบัติมาตรฐานส าหรับกรรมการและพนักงาน
รัฐวิสาหกิจฯ และประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ ตลาดหลกัทรัพยฯ์ รวมทั้งมติคณะรัฐมนตรีท่ี
เก่ียวขอ้งโดยรายช่ือทั้งหมดไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบายรัฐวสิาหกิจแลว้ 
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 คณะกรรมการสรรหาได้พิจารณา คดัเลือกและเสนอรายช่ือบุคคลเพื่อเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการของ 
ปตท.  โดยเสนอให้เลือกตั้งกรรมการ 2 ท่าน กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งอีกวาระหน่ึง และเสนอผูท้รงคุณวฒิุ
จากภายนอกอีก 3 ท่านเป็นกรรมการ ปตท. โดยกรรมการท่ีต่อวาระซ่ึงถือเป็นผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย ไดข้อ
งดออกเสียงในการลงมติเลือกตนเอง 

 รายช่ือบุคคลท่ีผา่นการสรรหาเพื่อเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการของ ปตท. มีดงัน้ี  
1. นายกฤษณะ บุญยะชัย Chief Relationship Officer,สมาคมการจดัการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) 

เป็นผูมี้ความสามารถทางดา้นเศรษฐศาสตร์/ การบริหารจดัการและบริหารธุรกิจ การบริหารหรือ
ก ากบัดูแลรัฐวสิาหกิจท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์

2. นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ กรรมการบริษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน)  เป็นผูมี้
ความสามารถทางดา้นบญัชี/การเงิน/วิศวกรรม  พลงังานและปิโตรเลียม/ การบริหารจดัการและ
บริหารธุรกิจ การบริหารหรือก ากบัดูแลรัฐวิสาหกิจท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย/์วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี และนวตักรรมด้านพลังงาน/รัฐศาสตร์/งานภาคประชาสังคม วิสาหกิจชุมชน 
ทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดลอ้มและการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื/ Director Pool ของกระทรวงการคลงั 

3. พล.ต.อ.รุ่งโรจน์ แสงคร้าม  อดีตรองผูบ้ญัชาการต ารวจแห่งชาติ เป็นผูมี้ความสามารถทางด้าน
รัฐศาสตร์ / ความมัน่คง/การบริหารความเส่ียงในวกิฤติต่างๆ 

4. ศ.พิเศษ ดร. กิตติพงษ์ กิตยารักษ์  ผูอ้  านวยการสถาบนัเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์กร
มหาชน) เป็นผูมี้ความสามารถทางด้านการบริหารจดัการและบริหารธุรกิจ / กฎหมาย / Director 
Pool ของกระทรวงการคลงั 

5. นางเปรมฤทัย วินัยแพทย์ ผูต้รวจราชการกระทรวงพลงังาน เป็นผูมี้ความสามารถทางด้านการ
บริหารจัดการและบริหารธุรกิจ การบริหารหรือก ากับดูแลรัฐวิสาหกิจท่ีจดทะเบียนใน ตลาด
หลักทรัพย์/วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และนวตักรรมด้านพลังงาน /วิศวกรรมพลังงานและ
ปิโตรเลียม/ Director Pool ของกระทรวงการคลงั 

ทั้งน้ี ปตท. ไดแ้นบประวติัโดยสังเขปของผูท่ี้ไดรั้บการเสนอช่ือดงักล่าวไป พร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุม
ผูถื้อหุน้แลว้  

โดยบุคคลตามล าดบัท่ี 2 และ 4 คือนายสุพฒันพงษ ์พนัธ์มีเชาว ์และ ศ.พิเศษ ดร. กิตติพงษ ์กิตยารักษ ์เป็น
กรรมการท่ีครบวาระและได้รับเลือกให้เสนอช่ือเป็นกรรมการอีกวาระหน่ึง   ส่วนล าดบัท่ี 1,3 และ5 ได้แก่ 
นายกฤษณะ บุญยะชยั พล.ต.อ.รุ่งโรจน์ แสงคร้าม และนางเปรมฤทยั วินยัแพทย ์เป็นบุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือ
ใหม่ 

ประธานฯกล่าวสอบถามวา่ มีผูถื้อหุน้ตอ้งการสอบถามหรือใหค้วามเห็นหรือไม่ ซ่ึงมีค าถาม  ค าตอบ และ
ขอ้เสนอแนะ โดยสรุปดงัต่อไปน้ี 

นางสาวกมลรัตน์ พิพัฒน์เสรีธรรม ผูถื้อหุ้น สอบถามวา่ พล.ต.อ.รุ่งโรจน์ฯ มีประสบการณ์และความเช่ียวชาญท่ี
เหมาะสมกบั ปตท. อยา่งไร เหตุใดคณะกรรมการจึงเสนอช่ือใหเ้ป็นกรรมการ 
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นายสมพูล อาคมสุนทร   ผูถื้อหุ้น สอบถามว่า ปตท. มีนโยบายทางด้านสัดส่วนหญิง-ชายของคณะกรรมการ
อยา่งไร อยากเห็นอตัราส่วนกรรมการหญิงเพิ่มข้ึนมากกวา่น้ี และจะบรรลุเป้าหมายเร็วชา้แค่ไหน 

นางสาวอุ่นเรือน เอี่ยมวิบูลย์ ผูถื้อหุ้น สอบถามวา่ ขอสมคัรต าแหน่งกรรมการหรือกรรมการชุดย่อยท่ีวา่งอยู่ได้
หรือไม่  

นายดอน วสันตพฤกษ์ ประธานกรรมการสรรหา เรียนช้ีแจงผูถื้อหุน้ดงัน้ี 

1. พล.ต.อ.รุ่งโรจน์ฯ มีทกัษะความเช่ียวชาญดา้นรัฐศาสตร์ ความมัน่คง และการบริหารความเส่ียงในวิกฤต
ต่างๆ ซ่ึงคณะกรรมการสรรหาและคณะกรรมการ ปตท. พิจารณาแลว้เห็นวา่ท่านมีคุณสมบติัท่ีเหมาะสม 
และเป็นประโยชน์กบั ปตท. 

2. ปัจจุบนั กรรมการ ปตท. มี 14 ท่าน (ชาย13 หญิง1) โดยในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น (AGM) คร้ังน้ี มี
การเสนอช่ือกรรมการท่ีเป็นผูห้ญิงเพิ่ม 1 ท่าน หลงั AGM จะมีกรรมการ 15 ท่าน (ชาย 13 หญิง 2) โดย
ในการสรรหาทุกคร้ัง คณะกรรมการสรรหาพยายามสนบัสนุนใหมี้กรรมการเพศหญิงเพิ่มข้ึน 

3. ท่านผูถื้อหุ้นสามารถเสนอช่ือบุคคลท่ีท่านคิดว่ามีความเหมาะสม ตรงตามคุณสมบติัตามเกณฑ์ท่ี ปตท. 
ก าหนดได ้โดยกระบวนการการเสนอช่ือโดยผูถื้อหุน้ จะเร่ิมช่วงเดือนกนัยายนถึงพฤศจิกายนของทุกปี 

ประธานฯ เรียนช้ีแจงเพิ่มเติมว่า คณะกรรมการ ปตท. ได้สนับสนุนการมีความหลากหลายในคณะกรรมการ 
รวมถึงเร่ืองความหลากหลายทางเพศ (Gender Diversity) และเห็นว่าเพศหญิงเป็นผูมี้ความสามารถ และความ
เช่ียวชาญ ทั้งน้ีขอรับความเห็นผูถื้อหุน้ไปพิจารณา 

ประธานฯ สอบถามวา่ มีผูถื้อหุน้ตอ้งการสอบถามหรือใหค้วามเห็นเก่ียวกบัวาระท่ี 5  อีกหรือไม่ เม่ือไม่มี
ผูถื้อหุน้ตอ้งการสอบถาม หรือใหค้วามเห็นใดๆ อีก  จึงขอใหผู้ถื้อหุน้ลงมติในวาระน้ี 
 
มติทีป่ระชุม 

อนุมติัการแต่งตั้งกรรมการท่ีออกจากต าแหน่งตามวาระ จ านวน 5 ราย โดยแต่งตั้งกรรมการ 2 ท่าน กลบั
เขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหน่ึง และแต่งตั้งผูท้รงคุณวฒิุจากภายนอกอีก 3 ท่าน เป็นกรรมการแทน ดว้ย
คะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 

(1) นายกฤษณะ บุญยะชัย กรรมการอิสระ (ด ารงต าแหน่งแทนต าแหน่งของ นายณฐัชาติ จารุจินดา ท่ีวา่งลง) 

มติทีล่ง จ านวนเสียงทีล่งมติ 
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนหุ้น
ทีม่าประชุมและใช้สิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน 

1.  เห็นดว้ย 23,552,654,147 99.8737 
2.  ไม่เห็นดว้ย 29,635,370 0.1257 
3.  งดออกเสียง 135,700 0.0006 
4.  บตัรเสีย 0.0000 0.0000 

 

 



 - 22 - 

(2) นายสุพฒันพงษ์ พนัธ์มีเชาว์ กรรมการ (ด ารงต าแหน่งอีกวาระหน่ึง) 

มติทีล่ง จ านวนเสียงทีล่งมติ 
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนหุ้น
ทีม่าประชุมและใช้สิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน 

1.  เห็นดว้ย 23,349,324,619 99.0116 
2.  ไม่เห็นดว้ย 224,584,098 0.9523 
3.  งดออกเสียง 8,516,000 0.0361 
4.  บตัรเสีย 500 0.0000 

              (3) พล.ต.อ.รุ่งโรจน์ แสงคร้าม  กรรมการอิสระ (ด ารงต าแหน่งแทน นายวชิยั อศัรัสกร) 

มติทีล่ง จ านวนเสียงทีล่งมติ 
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนหุ้น
ทีม่าประชุมและใช้สิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน 

1.  เห็นดว้ย 23,452,556,860 99.4493 
2.  ไม่เห็นดว้ย 129,672,057 0.5499 
3.  งดออกเสียง 185,800 0.0008 
4.  บตัรเสีย 500 0.0000 

(4) ศ.พเิศษ ดร. กติติพงษ์ กิตยารักษ์  กรรมการอิสระ (ด ารงต าแหน่งอีกวาระหน่ึง) 

มติทีล่ง จ านวนเสียงทีล่งมติ 
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนหุ้น
ทีม่าประชุมและใช้สิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน 

1.  เห็นดว้ย 23,451,010,220 99.4428 
2.  ไม่เห็นดว้ย 122,872,297 0.5210 
3.  งดออกเสียง 8,542,200 0.0362 
4.  บตัรเสีย 500 0.0000 

  
(5)  นางเปรมฤทัย วนัิยแพทย์ กรรมการ (ด ารงต าแหน่งแทน นายสราวธุ แกว้ตาทิพย)์ 

มติทีล่ง จ านวนเสียงทีล่งมติ 
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนหุ้น
ทีม่าประชุมและใช้สิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน 

1.  เห็นดว้ย 23,471,727,110 99.5306 
2.  ไม่เห็นดว้ย 102,117,007 0.4330 
3.  งดออกเสียง 8,580,600 0.0364 
4.  บตัรเสีย 500 0.0000 

 หมายเหตุ:  ในวาระน้ี มีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมเพิ่ม อีกจ านวน  40,075,100 หุ้น 
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ระเบียบวาระที ่6  เร่ืองอ่ืน ๆ  
ประธานฯ กล่าวว่าขณะน้ีได้ด าเนินการประชุมมาถึงระเบียบวาระท่ี 6 เร่ืองอ่ืนๆ  ตามท่ีได้ระบุไวใ้น

หนงัสือเชิญประชุมแลว้ ผูถื้อหุน้หรือผูรั้บมอบฉนัทะ ตอ้งการเสนอวาระใหพ้ิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ หรือไม่  ทั้งน้ี การ
เสนอวาระตอ้งมีจ านวนหุ้นนบัรวมกนัได ้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมด  คือ เท่ากบั 
9,520,998,750 หุน้ จึงจะเสนอได ้โดยไม่มีผูถื้อหุน้เสนอวาระใหพ้ิจารณาเร่ืองอ่ืนๆแต่อยา่งใด 

ประธานฯสอบถามท่ีประชุมวา่ตอ้งการสอบถามหรือให้ความเห็นเพิ่มเติมในช่วงทา้ยการประชุมหรือไม่  
ซ่ึงมีค าถาม ขอ้สังเกตและขอ้เสนอแนะจากผูถื้อหุน้โดยสรุปดงัต่อไปน้ี 

นายอดิเรก พิพัฒน์ปัทมา ผูรั้บมอบฉันทะ อาสาพิทกัษ์สิทธ์ิผูถื้อหุ้น จากสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย  ให้
ความเห็นว่าโดยปกติแลว้ ปตท. เป็น Monopoly ในการขายก๊าซธรรมชาติให้กบักลุ่มลูกคา้ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น
โรงไฟฟ้า โรงงานอุตสาหกรรม รถยนต์ แต่ปัจจุบนั มีผูไ้ดรั้บอนุญาตให้น าเขา้ก๊าซธรรมชาติเหลวหรือ LNG 
ไดแ้ก่  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)  บริษทั กลัฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จ  ากดั (มหาชน)  
(GULF) และ บริษทั บี.กริม เพาเวอร์ จ  ากดั (มหาชน) (BGRIM) จึงขอสอบถาม 3 ขอ้ดงัน้ี  

1.    ธุรกิจน าเขา้ LNG จะส่งผลกระทบต่อความสามารถในการท าก าไรของกลุ่มธุรกิจก๊าซธรรมชาติของ 
ปตท.หรือไม่อยา่งไร 

2.    ทั้ง กฟผ. และ ปตท. ต่างก็เป็นหน่วยงานท่ีสนบัสนุนนโยบายพลงังานของภาครัฐ ในเม่ือต่างก็เป็นผู ้
น าเขา้ LNG จะถือว่า เป็นคู่แข่งขนัทางธุรกิจกนัไดห้รือไม่ หรือ มีการแบ่งแยกพนัธกิจหรือลูกคา้ เพื่อ
ประสานกนัในการตอบสนองนโยบายภาครัฐ 

3.    ธุรกิจ LNG มีผลกระทบต่อรายได้จากธุรกิจก๊าซธรรมชาติเดิมของ ปตท. ดงันั้น ปตท. จะมี Business 
Model อยา่งไร ในการบริหารจดัการธุรกิจ LNG 

ประธานฯ มอบหมาย ประธานเจา้หนา้ท่ีปฏิบติัการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นตน้และก๊าซธรรมชาติ เป็นผูช้ี้แจง 

ประธานเจ้าหน้าทีป่ฏิบัติการกลุ่มธุรกจิปิโตรเลยีมข้ันต้นและก๊าซธรรมชาติ  ช้ีแจงดงัน้ี 

1.     ขอเรียนท าความเขา้ใจกบัท่านผูถื้อหุ้นว่า ปตท. ไดรั้บมอบหมายพนัธกิจท่ีส าคญัในการจดัหาพลงังาน
เพื่อความมัน่คงของประเทศ ซ่ึงการลงทุนในธุรกิจพลงังานเป็นการลงทุนท่ีใชเ้งินมาก เพราะฉะนั้นใน
ระยะเร่ิมแรก จึงเป็นหน้าท่ีของ ปตท. ในการลงทุน Infrastructure ต่างๆ และด าเนินธุรกิจเพื่อความ
มัน่คง ไม่ใช่เพราะ ปตท. ถูกก่อตั้งมาเพื่อเป็น Monopoly แต่อยา่งใด 

2.     ปัจจุบนัมีความต้องการใช้ก๊าซธรรมชาติท่ีเรียกว่า Legacy Volume คือความต้องการในการใช้ก๊าซ
ธรรมชาติเพื่อความมัน่คงทางพลงังาน เช่น การใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อใช้เป็นพื้นฐานและ
รากฐานในการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมท่ีเราใชไ้ฟฟ้ากนัทุกวนัน้ี ซ่ึงเป็นหนา้ท่ีหลกัของ ปตท. ในการ
เขา้ไปดูแลความตอ้งการใชก้๊าซธรรมชาติในส่วนน้ี อีกกลุ่มหน่ึงคือความตอ้งการใชก้๊าซธรรมชาติในเชิง
พาณิชย ์ซ่ึงหมายถึงการใชก้๊าซธรรมชาติในอุตสาหกรรมทัว่ๆ ไป ซ่ึงจะเป็นอุตสาหกรรมผลิต บริการ 
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และเปิดให้มีการแข่งขนั เพราะไม่เก่ียวขอ้งกบัความมัน่คงทางพลงังาน ดงันั้นค าถามท่ีว่า ปตท. และ 
กฟผ. จะถือวา่เป็นคู่แข่งทางธุรกิจหรือไม่นั้น ตอ้งเรียนวา่ไม่มีความสัมพนัธ์โดยตรงเท่าใดนกั  

3.    ส าหรับ Business Model ในการบริหารธุรกิจ LNG นั้น ปตท.ตอ้งรักษาส่วนแบ่งทางการตลาด (Market 
Share) ท่ีมีในปัจจุบนั และพยายามรักษาสัญญาระยะยาวกบัลูกคา้ท่ีมีการใชก้๊าซธรรมชาติคงท่ีแน่นอน 
และใชอ้ยา่งสม ่าเสมอ โดยล่าสุด ปตท. ไดล้งนามสัญญาระยะยาว กบั กฟผ. เม่ือวนัท่ี 19 มิถุนายน 2563 
ท่ีผ่านมา นอกจากน้ี ปตท. จะตอ้งท าตลาดเชิงรุกเขา้ไปสู่ตลาดท่ีมีความตอ้งการใช้หรือว่าใช้เช้ือเพลิง
ชนิดอ่ืนอยู ่ซ่ึงจะเป็นฐานลูกคา้ใหม่ท่ีจะเพิ่มเขา้มา แต่อยา่งไรก็ตามจะตอ้งอาศยั Market Force ในการ
เขา้เจาะตลาดในส่วนน้ี และ ปตท. มีทิศทางในการท าธุรกิจใหม่ไดแ้ก่ LNG Hub เพื่อท่ีจะขยายธุรกิจให้
สามารถท าธุรกิจ LNG ในระดบั Scale เล็ก ท่ีต่างประเทศ เช่น ใน CLMV หรือการส่ง Cargo เล็กๆ ไปยงั
ประเทศจีน เป็นตน้  

ประธานฯ ช้ีแจงเพิ่มเติมวา่ ปตท. มี 2 บทบาท 1) คือเป็นผูดู้แลเสถียรภาพของพลงังานในประเทศ  และ 2) คือ
การท าธุรกิจ ซ่ึงในปัจจุบนัราคา Spot LNG มีราคาถูกกวา่ตน้ทุนการผลิต เน่ืองจากภาวะ LNG ลน้ตลาด ส่งผลให้
มี LNG Shipper รายใหม่ๆ เกิดข้ึน ซ่ึงสภาวะดงักล่าวจะไม่คงอยูต่ลอดไป ปตท. ในฐานะท่ีเป็นผูดู้แลเสถียรภาพ
ของพลงังานในประเทศ ก็ไดน้ าเขา้ Spot LNG ในช่วงท่ีมีราคาถูกเขา้มา 9 ล า โดยไดล้ดการเรียกรับ LNG ภายใต้
สัญญาระยะยาวลง เพื่อลดภาระค่าไฟฟ้าของประชาชน ในส่วนของบทบาทการท าธุรกิจซ่ึงมีการแข่งขนัในธุรกิจ 
LNG ท่ีเพิ่มมากข้ึนนั้น หน่วยธุรกิจก๊าซธรรมชาติ ปตท. ไดมี้การเตรียมพร้อมโดย LNG Terminal ของกลุ่มปตท. 
มีความสามารถในการรับก๊าซฯ 11.5 ลา้นตนัในปัจจุบนั และในอนาคตจะเพิ่มข้ึนเป็น 19 ลา้นตนั จากโครงการ 
LNG Terminal ท่ีหนองแฟบ 7.5 ลา้นตนั ดงันั้น ปตท. จะยงัคงสถานะเป็นผูเ้ล่นรายใหญ่ต่อไป 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ช้ีแจงเพิ่มเติมวา่  ในเร่ืองการดูแลเสถียรภาพของพลงังาน
ในประเทศนั้น ท่ีผ่านมาล่าสุด ปตท. ไดน้ าเขา้ LNG ล๊อตท่ีมีราคาถูกท่ีสุดท่ีอตัรา 1.78 เหรียญ(สหรัฐ) ต่อตนั 
และไดส่้งผา่นเขา้ไปในราคา Pool  ซ่ึงก็จะไปเป็นตน้ทุนในการค านวณคิดค่าไฟฟ้า ก็จะท าใหค้่าไฟฟ้าถูกลง 

นางสาวกลัยาวมิล รัตนากร ผูถื้อหุน้ สอบถามวา่ ปีหนา้ก าไรจากการการขายน ้ามนัจะเพิ่มหรือไม่ 

ประธานฯ ช้ีแจงว่า  ธุรกิจน ้ ามนัอยู่ในบริษทั OR ซ่ึงอยู่ระหว่างการเสนอขายหุ้นสามญัต่อประชาชน จึงไม่
สามารถเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัแนวโนม้ของผลประกอบการในเชิงรายไดแ้ละก าไรในอนาคตได ้อยา่งไรก็ตาม 
ราคาน ้ ามนัดูไบ ท่ีเคยอยูท่ี่ประมาณ 60 เหรียญ(สหรัฐ) ต่อบาร์เรล และไดเ้คยลดลงไปอยูท่ี่ระดบั 21-22 เหรียญ
(สหรัฐ) ต่อบาร์เรล ปัจจุบนัอยูท่ี่ราคา 40 -42 เหรียญ(สหรัฐ) ต่อบาร์เรล 

นายสมบัติ ห. เพยีรเจริญ  ผูถื้อหุน้ สอบถามดงัน้ี 
1.     OR มีก าหนดจะขาย IPO ใหก้บัผูถื้อหุน้ไดเ้ม่ือไร และจะมีการก าหนดหลกัเกณฑร์าคาซ้ือขายไวบ้า้งแลว้

หรือไม ่
2.     ขอทราบประมาณการก าไรในไตรมาสท่ี 2- 4 
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นางสาวอธิชา คมสุภาพ ผูรั้บมอบฉนัทะ  สอบถามวา่ จากสถานการณ์ COVID -19 ทางบริษทัมีแนวทางในการ
บริหารสภาพคล่อง และค่าใชจ่้าย ในการด าเนินกิจการอยา่งไร 

ประธานฯ ช้ีแจงดงัน้ี 

1.     ก าหนดการ IPO ของ OR อยูท่ี่ภาวะตลาด ซ่ึงภายหลงัจากท่ีส านกังาน ก.ล.ต. และ ก.ล.ต. อนุมติัใหเ้สนอ
ขายหุน้แลว้นั้น จะมีเวลาอีก 1 ปี ในการพิจารณาภาวะตลาด 

2.     ส าหรับประมาณการก าไรในไตรมาสท่ี 2- 4 นั้น เน่ืองจากสภาวะตลาดมีความผนัผวนสูง (Very Volatile)  
ไม่สามารถจะปักหมุดไดว้่าราคาน ้ ามนัโลกจะเขา้สู่ภาวะสมดุลท่ีราคาเท่าใด จึงตอ้งจบัตามองต่อไป 
อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการ ปตท. ได้มีการติดตามอย่างใกล้ชิด โดยฝ่ายบริหารได้จัดท าข้อมูล 
Sensitivity Analysis และ Feasibility Analysis ใหค้ณะกรรมการ ปตท. พิจารณาทุกการประชุม 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ช้ีแจงเพิ่มเติมว่า  ประเด็นเร่ืองผลประกอบการนั้น ฝ่าย
จดัการ ไดด้ าเนินการอยา่งเต็มท่ีในส่วนท่ีสามารถควบคุมได ้ไม่วา่จะเป็นเร่ืองการรักษาสภาพคล่องของบริษทัฯ  
เช่นล่าสุดท่ีไดอ้อกหุน้กู ้ การท า Optimization กนัในระหวา่งโรงกลัน่หรือวา่ปิโตรเคมีในกลุ่มเพื่อท่ีจะลดตน้ทุน 
และมีมาตรการ ลด- ละ- เล่ือน  ไดแ้ก่ ลดค่าใชจ่้ายท่ีไม่จ  าเป็น เล่ือนโครงการท่ียงัไม่ถึงเวลา ปรับลดงบประมาณ
ในการลงทุนลง 15,000 ลา้นบาท ปรับลดงบประมาณด าเนินการหรือเรียกวา่ OPEX ลงประมาณ 6,500 กวา่ลา้น
บาท  ซ่ึงจะช่วยใหต้วัผลประกอบการหรือวา่ประสิทธิภาพการท างานของ ปตท. ดีข้ึน  

นายสามารถ หนูซ่ือตรง  ผูถื้อหุน้ สอบถามดงัน้ี   
1.    แผนการน า OR เขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ หลงัจากยื่น ก.ล.ต.  เม่ือ 2 เมษายน 2563 มีความ

คืบหนา้และก าหนดระยะเวลาขาย IPO เพื่อเขา้ ตลาดหลกัทรัพยฯ์ อยา่งไร 
2.     สิทธิประโยชน์ท่ีจะใหผู้ถื้อหุน้ PTT อยา่งไร 

ประธานฯ ช้ีแจงวา่ 
1.     ในเร่ืองความคืบหนา้และก าหนดระยะเวลาขาย IPO นั้น ไดต้อบค าถามไปก่อนหนา้น้ี 
2.     ผูถื้อหุ้นปตท. ไดรั้บการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนของ OR จ านวนไม่เกิน 300 ลา้นหุ้น เพื่อเสนอขาย

ให้แก่ผูถื้อหุ้นของ ปตท. เฉพาะกลุ่มท่ีมีสิทธิไดรั้บการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุน ตามสัดส่วนการถือหุ้น
ใน ปตท. จะคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 10 ของจ านวนหุน้สามญัทั้งหมดท่ีเสนอขายในคราวน้ี ทั้งน้ี 
ยงัไม่สามารถระบุอตัราส่วน Pre-emptive Rights ได ้(อตัราส่วนจ านวนหุ้น ปตท. ต่อหุ้น OR ท่ีผูถื้อหุ้น 
ปตท. จะไดรั้บสิทธิ)  เน่ืองจากยงัตอ้งรอการอนุมติัในรายละเอียดอีกคร้ัง 

ดร.เฉลมิพล ไวทยางกูร ผูถื้อหุน้ ไดส้อบถามดงัน้ี  
1.   สถานการณ์น ้ ามันตกต ่ าในปีท่ีผ่านมา ปตท. มีแผนอย่างไรในการรับมือเร่ือง Stock น ้ ามันและ

ผลตอบแทนท่ีลดลงอยา่งมาก 
2.    สถานการณ์ COVID-19 ท าใหอ้ตัราการใชน้ ้ามนัลดลงในหลายอุตสาหกรรม ขอสอบถามวา่อุตสาหกรรม

ใดท่ีเพิ่มหรือลด และ ปตท. ประมาณการไวอ้ยา่งไร 
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3.    ปตท. มีนโยบายลดการลงทุนใหม่ ส่วนการลงทุนเดิมมีความต่อเน่ืองแค่ไหน และไดรั้บผลกระทบทั้ง
จากขอ้พิพาททางการคา้ จีน-สหรัฐ สถานการณ์ไวรัสระบาดท่ียงัเกิดต่อเน่ืองและเพิ่มมากข้ึน ในขณะท่ี
ราคาน ้ามนัลดลงหรือไม่ 

4.     เขตเศรษฐกิจ EEC จะเกิดหลายอุตสาหกรรมตั้งใหม่และท่ีมีอยูแ่ลว้ ปตท.จะเขา้ไปมีส่วนร่วมแค่ไหนใน
อุตสาหกรรมอะไรบา้ง และขนาดของการลงทุนเป็นอยา่งไร 

5.    อุตสาหกรรมปิโตรเคมีเป็นอย่างไร  แนวโน้มเป็นอย่างไร โรงกลั่นและ Cracker ของ ปตท.ได้รับ
ผลกระทบอยา่งไร แค่ไหน 

6.     ความกา้วหนา้ของ OR ในการเขา้ตลาดหลกัทรัพยฯ์ นอกเหนือจากการระดมทุน จะเสริมธุรกิจหลกัของ 
ปตท.อยา่งไรหรือไม่ 

7.     ปตท. มีแผนขยายการลงทุนไปในธุรกิจอ่ืนท่ีนอกเหนือจาก OR หรือไม่ 

ประธานฯ มอบหมายใหป้ระธานเจา้หนา้ท่ีบริหารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ช้ีแจงผูถื้อหุน้ 

ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ช้ีแจงดงัน้ี 

1.     เม่ือมีเหตุการณ์ COVID-19 และสถานการณ์ราคาน ้ ามนัตกต ่า ปตท. ไม่ไดน่ิ้งนอนใจโดยไดมี้การตั้ง
กลุ่มของผูบ้ริหารระดบัสูงทั้งกลุ่ม ปตท. เรียกวา่ PTT Vital Center เพื่อท่ีจะตอบสนองต่อสถานการณ์น้ี
โดยเฉพาะใชก้ลยทุธ์ท่ีเรียกวา่ 4 R : Resilient, Restart,  Re-imagination และ Reform  

Resilient คือ การตอบสนองต่อสถานการณ์ในทนัที เม่ือมีการ Lockdown ระบบของ ปตท.สามารถ
จดัการให้ ปตท. ด าเนินธุรกิจไดเ้หมือนเดิม โดยการ Work From Home ซ่ึงเคยลดคนลงไปถึงประมาณ
ร้อยละ 10  นอกจากนั้นคือการรักษาสภาพคล่อง การท า Optimization เพื่อท่ีจะให้เกิด Cost Efficient 
ท่ีสุด ตลอดจนการดูแลคู่คา้ลูกคา้ ซ่ึงเม่ือพิจารณาผลการด าเนินการในไตรมาสแรกติดลบประมาณ 1,500 
ลา้น  โดยหลกัใหญ่เกิดมาจาก Stock Loss ประมาณ 19,000 ลา้นบาท ซ่ึง ปตท. สามารถท าไดดี้กว่าท่ี
นกัวเิคราะห์ทัว่ไปไดว้เิคราะห์ไว ้

Restart  คือการวางแผนท่ีจะกลบัมาด าเนินธุรกิจให้เป็นปกติให้เร็วท่ีสุด ซ่ึงในปัจจุบนั พนกังานเขา้มา
ปฏิบติังานท่ีส านกังานประมาณร้อยละ 50 และมีแผนวา่ ภายในสัปดาห์หนา้ก็จะเปิดใหพ้นกังานกลบัมา
ปฏิบติังานท่ีส านกังานประมาณร้อยละ 80 ประกอบกบัตอ้งท างานในเชิงรุกมากข้ึนในการเขา้พบคู่คา้
ลูกคา้เพื่อช่วยกระตุน้เศรษฐกิจ ซ่ึงจะส่งผลให้มีการใชพ้ลงังานมากข้ึน ก็จะมีผลดีกบัผลการด าเนินงาน
ของ ปตท. ต่อไป  

Re-imagination คือการมอง Trend ท่ีเปล่ียนไปภายหลงัจากการเกิดการแพร่ระบาดของ COVID -19 และ
ผลกระทบกบัธุรกิจของ ปตท. ตลอดจนโอกาสในการท าธุรกิจใหม่ ๆ ซ่ึงจะพิจารณาร่วมกบัผูบ้ริหารใน
กลุ่ม ปตท. และคณะกรรมการ ปตท. ในการประชุมท่ีเรียกวา่ Strategic Thinking Session 
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Reform  คือการเตรียมตวัรับการปรับเปล่ียน เม่ือเราเห็น Business Model ใหม่ๆ หรือโอกาสใหม่ๆ จะมี
การปรับโครงสร้างองค์กรให้เหมาะสมสอดคล้องกบัธุรกิจใหม่นั้น โดยท่ีธุรกิจแกนหลกัของ ปตท.  
ดา้นพลงังานก็ยงัคงอยู ่ 

2.     ปตท. มีมาตรการ ลด-ละ-เล่ือน โดยมีการลดตน้ทุนลงทนัที ในส่วนของงบลงทุน (CAPEX) ลดลงไป 
15,000 ล้านบาท  ค่าใช้จ่ายท่ีเป็น OPEX  ลดลงประมาณ 6,500 ล้านบาท เพื่อให้องค์กร Lean และ
สามารถท าธุรกิจต่อไปไดภ้ายใตส้ภาวะท่ีมีความไม่แน่นอนสูง 

3.     ปตท.จะเขา้ไปมีส่วนร่วมในพื้นท่ี EEC ค่อนขา้งมาก และถือเป็นโอกาสใหม่ของ ปตท. โดยไดจ้ดัตั้ง
นิคมอุตสาหกรรมท่ีเรียกว่า EECi   (Eastern Economic Corridor of Innovation) ท่ีวงัจนัทร์วลัเลย ์พื้นท่ี
ประมาณ 3,000 กวา่ไร่ ซ่ึง ปตท. ลงทุนพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคและมุ่งหวงั
ใหเ้ป็นเขตนิคมอุตสาหกรรมท่ีเป็น High Technology ของประเทศ ซ่ึงปัจจุบนัมี สวทช. มาใชพ้ื้นท่ี และ
มีบริษทัในกลุ่ม ปตท.ให้ความสนใจ นอกจากน้ี ปตท.ไดเ้ขา้ไปร่วมในหลายโครงการของพื้นท่ี EEC 
เช่น โครงการพฒันาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุดระยะท่ี 3 ซ่ึง ปตท.ได้ร่วมกับบริษัทร่วมทุน 
นอกจากนั้นยงัมีโครงการพฒันาท่าเรือแหลมฉบงัระยะท่ี 3 ท่าเทียบเรือ F ท่ี ปตท.ยืน่ขอ้เสนอไปและอยู่
ในระหว่างรอผลพิจารณา รวมทั้งได้ยื่นขอ้เสนอในการท่ีจะเป็นผูใ้ห้บริการน ้ ามนัในพื้นท่ีสนามบิน       
อู่ตะเภา ซ่ึงท่ีกล่าวมาน้ีเป็นโอกาสท่ีเกิดข้ึนในพื้นท่ี EEC 

ประธานฯ ช้ีแจงเพิ่มเติมวา่ โครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานใน EEC มี 4 โครงการ ไดแ้ก่ (1) โครงการรถไฟ
ความเร็วสูงเช่ือมสามสนามบิน (2) โครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออก  
(3) โครงการพฒันาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุตระยะท่ี 3 และ (4) โครงการพฒันาท่าเรือแหลมฉบงัระยะท่ี 3 
ท่าเทียบเรือ F ซ่ึงโครงการท่ี (3) และ (4) มี กลุ่ม ปตท. ร่วมลงทุน  ส่วนโครงการท่ี (2) กลุ่ม ปตท. เป็นผูจ้ดัหา
น ้ามนั 

ประธานฯ ขอสรุปวา่ เน่ืองจากการประชุมด าเนินการไดค้รบทุกระเบียบวาระแลว้ เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นตอ้งการ
สอบถาม หรือให้ความเห็นเพิ่มเติมอีก จึงขอปิดการประชุมและขอบคุณผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ร่วมประชุมในวนัน้ี ทั้งน้ี
หากมีค าถามใดท่ีไม่ไดต้อบในท่ีประชุม บริษทัฯ ไดร้วบรวมและบนัทึกค าถามและค าตอบไวใ้นเอกสารแนบทา้ย
ของรายงานการประชุมฉบบัน้ีแลว้ และขอบคุณนายวิชยั อศัรัสกร และ ดร.สราวุธ แกว้ตาทิพย ์ท่ีครบวาระใน
วนัน้ี ส าหรับการอุทิศตนในการปฏิบติัหน้าท่ีกรรมการตลอดเวลาท่ีผ่านมา  ขอให้ผูถื้อหุ้นส่งคืนใบลงคะแนน
เพื่อ ปตท. จะใชเ้ป็นหลกัฐานต่อไป ใหก้บัเจา้หนา้ท่ี ปตท. ท่ีประตูทางออกดว้ย 

 

 

 





เอกสารแนบท้าย 

สรุปค าถามและค าตอบจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 

ระเบียบวาระที ่1  พจิารณารับรองรายงานผลการด าเนินงานในรอบปี 2562 และพจิารณาอนุมัติงบการเงิน

ประจ าปีส้ินสุด ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2562 

ล าดับ ข้อซักถาม /ข้อเสนอแนะ ค าตอบ 
1. MR. BASANT KUMAR  DUGAR  (ผู้ ถื อ หุ้น ) 

ได้แสดงความยิน ดีกับรางว ัล  BEST CEO in 
ASEAN  และขอช่ืนชมในฐานะท่ี ปตท. เป็น
บริษทัท่ีมีคุณค่า (Value Company) และบริษทัยงั
มีกระแสเงินสดจากการด า เนินงานท่ีดี  และ
สอบถามว่า  บริษทัสามารถเพิ่มการเติบโตของ
ต้น ทุ นผัน แป ร ไ ด้ห รื อ ไ ม่  ( variable COGS 
growth) 

ปตท. ขอรับขอ้เสนอแนะไปพิจารณา 

ระเบียบวาระที ่2 พจิารณาอนุมัติการจัดสรรเงินก าไรสุทธิประจ าปี 2562 และการจ่ายเงินปันผล 

ล าดับ ข้อซักถาม /ข้อเสนอแนะ ค าตอบ 
1. นางสาวศิริวรรณ ศรีเอี่ยมจันทร์ (ผู้ถือหุ้น) ได้

สอบถามดงัน้ี  
1. ปตท. จะน าก าไรสะสมมาจ่ายปันผลหรือไม่ 
2. แนวโน้มผลประกอบการในไตรมาสท่ี 2 จะ
กลบัมาเป็นบวกหรือไม่ 

 
 

1. ในปี 2562 ปตท. ด าเนินการจ่ายเงินปันผล 2 
บาท / หุ้น  จ ากก า ไรสะสม  3 ส่ วน  ตาม
รายละเอียดท่ีได้รายงานไวใ้นระเบียบวาระ
เรียบร้อยแลว้ 

2. คาดว่าในคร่ึงปีหลงัของปี 2563 สถานการณ์ 
COVID-19 จะเ ร่ิมฟ้ืนตัว ประกอบกับการ
คลายมาตรการ lockdown ต่างๆ จะท าให้มี 
demand กลับ ม า  ส่ ง ผ ล ให้ แน ว โน้ม ผล
ประกอบการน่าจะฟ้ืนตวัจากคร่ึงปีแรก  

 

 

 



ระเบียบวาระที ่3  พจิารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2563 

ล าดับ ข้อซักถาม /ข้อเสนอแนะ ค าตอบ 
1. นายพีรพัศ ตระกูลสืบชัย (ผู้ถือหุ้น) ไดส้อบถามว่า 

กรณีค่าสอบบญัชี เป็นเงิน 8 ลา้นบาทนั้นไดมี้การ
เปรียบเทียบกบั ผูต้รวจสอบบญัชีรายอ่ืนหรือไม่ 

การจัดจ้างผู ้สอบบัญชีต้องด า เนินการตาม 
พ.ร.บ. จัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐ พ.ศ. 2560 และ 
ระเบียบ หลักเกณฑ์ วิ ธีการ และเ ง่ือนไขท่ี
คณะกรรมการตรวจเงินแผน่ดิน (คตง.) ก าหนด 
ซ่ึงไดเ้ชิญผูส้อบบญัชี Big4 เขา้ร่วมการคดัเลือก
เ ป็นผู ้สอบบัญ ชีของ  ปตท.  โดยได้มี ก าร
เปรียบเทียบคุณสมบติัและราคากบัผูส้อบบญัชี
ราย อ่ืน ท่ียื่น เสนอราคา  ทั้ ง น้ี   EY เ ป็นผู ้มี
คุณสมบติัครบถว้นตามเกณฑท่ี์ก าหนด  
 

2. นายณรงค์ มหรรณพ (ผู้รับมอบฉันทะ) ไดส้อบถาม
ความเป็นไปได้ท่ีคณะกรรมการจะเสนอผู ้สอบ
บญัชีมากกวา่ 1 ส านกังาน เพื่อให้ท่ีประชุมผูถื้อหุน้
มีทางเลือก 

การจดัจา้งผูส้อบบญัชีตอ้งท าตาม พ.ร.บ.จดัซ้ือ
จดัจา้ง และ ระเบียบ คตง. วา่ดว้ยหลกัเกณฑ์การ
พิจารณาให้ความเห็นชอบผู ้สอบบัญชี พ.ศ. 
2562 ก าหนดให้หน่วยรับตรวจเสนอช่ือผูส้อบ
บญัชีท่ีจะแต่งตั้ง ต่อ สตง. ก่อนเร่ิมตน้ปีบญัชีไม่
น้อยกว่า 60 วนั เพื่อให้ สตง. พิจารณาให้ความ
เห็นชอบพร้อมเอกสารประกอบการพิจารณา 
ก่อนลงนามในสัญญาจ้างผูส้อบบัญชี  ดังนั้น 
ดว้ยเหตุผลและความจ าเป็นดงักล่าว จึงท าใหไ้ม่
สามารถเสนอผูส้อบบญัชีมากกว่า 1 ส านกังาน
ต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาคดัเลือกได ้
 

 

ระเบียบวาระที ่4  พจิารณาก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ ปตท. ประจ าปี 2563 

ล าดับ ข้อซักถาม /ข้อเสนอแนะ ค าตอบ 
1. MR. BASANT KUMAR  DUGAR (ผู้ถือหุ้น) ให้ 

ขอ้เสนอแนะดงัน้ี 
1. อยากให้ท่าน CEO เขา้ร่วมอบรม IMD Training 

course ซ่ึงจดัท่ีประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เพื่อจะ
ไดรั้บรางวลั Best ASEAN CEO Award  

ปตท. ขอรับขอ้เสนอแนะไปพิจารณา 



2. บริษทัสามารถเพิ่ม Variable  Bonus เท่ากบัร้อย
ละ 1 ของอัตราการเติบโตของก าไรสุทธิ (Net 
Profit Growth) ใหก้บักรรมการทุกท่าน 

3.บริษทัสามารถเพิ่มโปรแกรมตรวจสุขภาพแบบ
องคร์วม (Longevity package) หรือโปรแกรมอ่ืน
ท่ีใกลเ้คียง ใหก้บักรรมการทุกท่าน 

 

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากต าแหน่งตามวาระ  (ไม่มีค  าถาม

เพิ่มเติม) 

ระเบียบวาระที ่6  เร่ืองอ่ืน ๆ 

ล าดับ ข้อซักถาม /ข้อเสนอแนะ ค าตอบ 
1. นางรัตน์ฟ้า  วัฒนศิริพงศ์ (ผู้ถือหุ้น) ไดส้อบถาม 

ว่า  OR จะ Initial Public Offering: IPO ในเดือน
ไหน  
 

ความคืบหน้าการ IPO ของ OR 
OR ได้ยื่น Filing กับส านักงาน ก.ล.ต. เป็นท่ี
เรียบร้อยแลว้ เม่ือวนัท่ี 2 เม.ย. 2563 กระบวนการ
ถดัไปจะเป็นการพิจารณาของส านกังาน ก.ล.ต. 
และตลาดหลกัทรัพยฯ์ ซ่ึงกรอบระยะเวลาการ
อนุมติัของส านกังาน ก.ล.ต. อยูท่ี่ไม่เกิน 165 วนั 
โ ด ย  ป ตท .  แ ล ะ  OR จ ะ ด า เ นิ นก า รต าม
กระบวนการ IPO ให้ครบถ้วน และจะรับฟัง
ความเห็นจากส านักงาน ก.ล.ต. และตลาด
หลักทรัพย์ฯ รวมถึงจะต้องได้รับอนุญาตก่อน
การเสนอขายและจดัสรรหุ้นต่อไป อย่างไรก็ดี 
การท ารายการ IPO ยงัข้ึนอยูก่บัปัจจยัอ่ืน รวมถึง
สภาวะตลาดในขณะนั้ นด้วย ท่ีอาจท าให้ไม่
สามารถท ารายการ IPO ให้เสร็จส้ินได ้แมไ้ดรั้บ
อนุมติัจากส านกังาน ก.ล.ต. แลว้ ซ่ึงจะมีเวลาอีก 
1 ปี ในการพิจารณาภาวะตลาดและปัจจยัอ่ืน ๆ 
ภายหลงัจากท่ีส านกังาน ก.ล.ต. อนุมติัให้เสนอ
ขายหุน้แลว้  
ประโยชน์ทีผู้่ถือหุ้น ปตท. จะได้รับจากการ IPO 
ของ OR 

ดร.เฉลมิพล ไวทยางกูร (ผู้ถือหุ้น) ได้สอบถามว่า  
ความกา้วหนา้ของ OR ในการเขา้ตลาดหลกัทรัพย ์
นอกเหนือจากการระดมทุน จะเสริมธุรกิจหลกั
ของ ปตท.อยา่งไรหรือไม่ 
 
นางสาวสุวรรณี เชียรสิริไกรวุฒิ (ผู้ถือหุ้น) ได้
สอบถามว่า  OR ด า เ นินการถึงขั้ นตอนไหน  
ผูถื้อหุ้น PTT จะได้รับสิทธ์ิในการซ้ือ OR ตาม
สิทธิท่ีถือ PTT หรือไม่ 
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- นกัลงทุนสามารถพิจารณาผลประกอบการของ
ธุรกิจการตลาดน ้ ามนัและคา้ปลีกท่ีอยู่ใน ปตท. 
ไดช้ดัเจนมากข้ึน ซ่ึงทา้ยท่ีสุดจะส่งผลให้มูลค่า
ของ ปตท. เพิ่มมากข้ึน หากการด าเนินธุรกิจ
เป็นไปตามกลยุทธ์ท่ีวางไว ้ซ่ึงได้แก่ การขยาย
กิจการท่ีมีอยู่เดิม คือ สถานีบริการน ้ ามนั ธุรกิจ 
Non-oil และธุรกิจใหม ่
- OR จะมีความคล่องตัวและประสิทธิภาพใน
การเขา้ถึงแหล่งเงินทุนจากการเขา้ท าธุรกรรมใน
ตลาดทุนและการขบัเคล่ือนตามกลไกตลาด ซ่ึง
จะส่งผลเชิงบวกต่อการขยายและการหาโอกาส
ทางธุรกิจในภาวะท่ีมีการแข่งขนัสูง 

การเสนอขายหุ้น OR ให้แก่ผู้ถือหุ้นของ ปตท. 
ตามท่ี ปตท. ไดร้ายงานในสารสนเทศของตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยในวนัท่ี 2 เม.ย. 2563 
OR จะจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนจ านวนไม่เกิน 
300 ล้านหุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่ผูถื้อหุ้นของ 
ปตท. เฉพาะกลุ่มท่ีมีสิทธิได้รับการจดัสรรหุ้น
สามญัเพิ่มทุน ตามสัดส่วนการถือหุ้นใน ปตท. 
จะคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 10 ของ
จ านวนหุน้สามญัทั้งหมดท่ีเสนอขายในคราวน้ี 
โดย OR มีสิทธิไม่เสนอขายหรือไม่จดัสรรหุ้น
ให้แก่บุคคลใด หากการเสนอขายหรือการ
จดัสรรหุ้นดงักล่าวท าให้ หรืออาจเป็นผลให้ (ก) 
OR มีหน้าท่ีตามกฎหมายต่างประเทศ หรือ (ข) 
ไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ วิธีการ หรือเง่ือนไข
ในการเสนอขายหรือจดัสรรหุน้ 
 

2. นางนงนุช เพ็ชรรัตน์ (ผู้ถือหุ้น) ได้สอบถามว่า 
โครงการ EECi ท่ีวงัจนัทน์ จงัหวดัระยอง จะเสร็จ
ตามก าหนดไหม เม่ือเสร็จแล้ว จะสามารถสร้าง
รายไดใ้หป้ตท. อยา่งไร รายไดจ้ะเกิดข้ึนในปีไหน 

ปตท.มีแผนการลงทุนพฒันา EECi @ Wangchan 
Valley ซ่ึงมีพื้นท่ีทั้งหมดประมาณ 3,000 กว่าไร่ 
โดย ปตท. ลงทุนพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน และ
ระบบสาธารณูปโภค ซ่ึงปัจจุบันมีผู ้ใช้และ
ผู ้สนใจเข้าใช้พื้นท่ีในเฟสท่ี 1 อาทิ สวทช. , 
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Synchrotron, GISTDA รวมถึงบ ริษัทในก ลุ่ม 
ปตท. เช่น PTTEP, TOP, GC เป็นตน้ 
ทั้งน้ี EECi มีก าหนดแล้วเสร็จส้ินปี 2563 และ
พร้อมให้บริการเต็มรูปแบบต้นปี 2564 โดยมี
รายไดห้ลกัมาจากค่าเช่าพื้นท่ี และ การใหบ้ริการ
สาธารณูปโภค อ่ืนๆ  ท่ี เ ก่ี ย วข้อง ในพื้ น ท่ี  
ว ัตถุประสงค์หลักของ EECi คือ สนับสนุน
นโยบาย  Thailand 4 .0  ของภาค รัฐ  ในการ
ขับเคล่ือนนวตักรรมให้เกิดข้ึนในพื้นท่ี EEC 
และเป็นตน้แบบ Smart City ของกลุ่ม ปตท. 
 

3. นายสมบัติ ห. เพียรเจริญ ( ผู้ถือหุ้น) ไดส้อบถาม
วา่ ท่ีปตท.มีแผนจะลงทุนปี 2563-2567 มูลค่า 1.5 
ล้านล้านบาทเ ก่ียวกับโครงการอะไร และมี
แนวทางท่ีจะให ้ปตท. มีผลการเติบโตท่ีแข็งแกร่ง 
และมีผลตอบแทนท่ีดีกบั ปตท.อยา่งไรบา้ง 
 
 
 
 

 แผนลงทุน 1.5 ลา้นลา้นบาท ประกอบดว้ย เงิน
ลง ทุน  Committed CAPEX ส่ วนของ  ปตท. 
173,000 ล้านบาท และของบริษทัลูกประมาณ 
653,000 ล้านบาท ส่วนท่ีเหลือเป็นงบส ารอง 
Non-Committed CAPEX เ พื่ อ ก า ร ล ง ทุ น
ประมาณ 712,000 ลา้นบาท 
โดยการลงทุนส่วนใหญ่ของ ปตท. เก่ียวกับ 
LNG ท่อส่งก๊าซเส้นท่ี 5 และ การลงทุนของ
บริษทัในกลุ่ม ปตท. เช่น ของบริษทั ไทยออยล์ 
จ  ากัด (มหาชน) คือโครงการพลังงานสะอาด 
Clean Fuel Project 
 

4. นายสันติภาพ เกตุสร้อย (ผู้รับมอบฉันทะ)  ได้
สอบถามดงัน้ี  
 1.ปัจจุบันน้ี ปตท.มีหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย 
จ  านวนเท่าไหร่ และต้องจ่ายดอกเบ้ียเท่าไหร่ 
(เป็นจ านวนตัวเงิน) มีแผนจะลดดอกเบ้ียใน
ส่วนน้ียงัไงบา้ง 

2.การปรับโครงสร้างราคา NGV ให้ราคาต ่ากว่า 
ดี เซล จะท าให้ ธุรกิจ NGV ในปี น้ี  ขาดทุน
เท่าไหร่ ทาง ปตท.มีมุมมองของการลดราคา
ขาย NGV ยงัไงบา้ง 

 
 
1.ในปี 2562 หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียเท่ากับ 
658,969 ลา้นบาท ตน้ทุนทางการเงินในปี 2562 
เท่ากับ 25,462 ล้านบาท ในการลดต้นทุนทาง
การเงิน ปตท. มีนโยบายการบริหารความเส่ียง
ด้านอัตราดอกเ บ้ีย โดยการใช้อนุพันธ์ทาง
การเงินต่างๆ ในตลาดเงินและ/หรือตลาดทุน 
ทั้งน้ี วงเงินท่ีบริหารความเส่ียงตอ้งไม่เกินภาระ
หน้ี และในปี 2562 บริษัท ปตท. มีการเข้าท า
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3.ความคืบหน้าของการขายธุรกิจถ่านหินท่ี
อินโดนีเซียจะไดเ้ห็นเม่ือใด และจะมีก าไรจาก
การขายหรือไม ่

อนุพนัธ์ทางการเงินบนภาระหน้ีวงเงินประมาณ 
13,000 ลา้นบาท รวมตน้ทุนดอกเบ้ียท่ีประหยดั
ได ้ประมาณร้อยละ 0.03 ต่อปี หรือประมาณ 29 
ลา้นบาท ในปี 2562 
ในการเขา้ท าธุรกรรมอนุพนัธ์ ปตท. จะพิจารณา
สภาวะตลาดการเงินท่ีเอ้ืออ านวย ขอ้เสนอของ
ธนาคาร และวิเคราะห์ประโยชน์ท่ี ปตท. จะ
ไดรั้บ รวมทั้งค  านวณความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้ง 
 
2. การปรับโครงสร้างราคา NGV ให ้อา้งอิงดีเซล
(B10) อยู่ระหว่างการพิจารณาของภาครัฐ (โดย
อาจเร่ิมใช้ช่วงกลางเดือน ส.ค. 63) ด้วยราคา
ดีเซลในปัจจุบนัท่ีอยู่ในระดบัต ่าจากผลกระทบ 
COVID จึงอาจท าให้ ปตท. ขาดทุนจากการปรับ
โครงสร้างน้ีในช่วงแรก และคาดว่าราคาดีเซล
น่าจะมีทิศทางดีข้ึนในปีหนา้ อยา่งไรก็ตาม เร่ือง
ราคาขาย NGV ทาง ปตท.ไดรั้บนโยบายภาครัฐ
ในการรับภาระเพื่อช่วยเหลือผูบ้ริโภคเสมอมา 
 
3. ปตท. ยงัคงพิจารณา การออกจากธุรกิจถ่าน
หิน โดยหาผูร่้วมทุนหรือซ้ือธุรกิจ อยา่งไรก็ตาม 
จะท าการผลิตถ่านหินจากปริมาณ Reserves ท่ีมี
อยู่  โดยการลงทุนเพิ่มจะพิจารณาเท่าท่ีจ  าเป็น
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการด าเนินงานหรือ
รักษาระดับการผลิตเป็นหลักโดยจะด า เนิน
มาตรการลดต้น ทุนการผ ลิต ถ่ านหินและ
ค่าใช้จ่ายอย่างต่อเน่ืองให้อยู่ในระดบัท่ีสามารถ
แข่งขนัไดใ้นประเทศอินโดนีเซีย 

5. นางสาวอธิชา  คมสุภาพ  (ผู้ รับมอบฉันทะ)  
สอบถามดงัน้ี  
1. หากลูกหน้ีไม่สามารถช าระหน้ีบริษทัได ้บริษทั
มีวธีิการช่วยเหลืออยา่งไร 

 
 
1.มีมาตรการช่วยเหลือดงัน้ี  

(1) ขยายระยะเวลาการช าระหน้ี  
      (2) พิจารณาลดค่าเบ้ียปรับ/อตัราดอกเบ้ีย  
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2.บริษัท  มีก ารบ ริหาร บุคลากรอย่ า งไรใน
สถานการณ์ covid-19 มีนโยบายใหอ้อกหรือลด
เงินเดือน 

3. สถานการณ์ Stock น ้ามนัตอนน้ีเป็นอยา่งไร 

4.จะตอ้งเปล่ียนแปลงขอ้บงัคบับริษทัหรือไม่เพื่อ
รองรับการประชุมผา่นส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 

ทั้ ง น้ี จ ะพิ จ า รณาต ามคว ามจ า เ ป็นและ
เหมาะสม และสภาพคล่องของลูกหน้ี โดยจะ
ไม่ใหก้ระทบต่อสภาพคล่องของ ปตท. 

2.บริษทัไม่มีมาตรการให้พนกังานออกหรือลด
เ งิน เ ดือน  อย่ า งไรก็ ต ามก ลุ่ม  ปตท . ให้
ความส าคญักับความปลอดภยัของพนักงาน
และครอบครัว โดยปฏิบติัตามมาตรการของ
รัฐอยา่งเคร่งครัด 

3. ผลกระทบจากราคาน ้ ามนัคาดว่าลดน้อยลง 
เน่ืองจากทิศทางราคาน ้ ามนัมีแนวโน้มปรับ
สูงข้ึนเม่ือเทียบกับไตรมาสก่อน โดย ณ ส้ิน 
ไตรมาส ราคาปิดน ้ ามัน Dubai อยู่ ท่ี  42.05 
เหรียญ (สหรัฐ) ต่อบาร์เรล 

4. ปตท. ได้แก้ไขขอ้บงัคบับริษทัแล้ว ในเร่ือง
การประชุมอิเล็กทรอนิกส์ ส าหรับประชุม
คณะกรรมการแลว้ แต่ส าหรับของการประชุม
ผูถื้อหุ้น บริษัทสามารถด าเนินการตามพระ
ราชก าหนดว่ า ด้ว ยก ารประ ชุมผ่ าน ส่ื อ
อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563 ได้ (ไม่จ  าเป็นต้อง
แกไ้ขขอ้บงัคบัเพิ่มเติม) 

 
6. ดร.เฉลิมพล ไวทยางกูร (ผู้ถือหุ้น) ได้สอบถาม

ดงัน้ี  
1. อุตสาหกรรมปิโตรเคมีเป็นอย่างไร  แนวโน้ม
เป็นอย่างไร โรงกลั่นและ Cracker ของ ปตท.
ไดรั้บผลกระทบอยา่งไร แค่ไหน 

 
2. ปตท. มีแผนขยายการลงทุนไปในธุรกิจอ่ืนท่ี
นอกเหนือจาก OR หรือไม่ 

 
 

1 . อุ ตส าหกรรม ปิ โตร เค มี มี ส่ วน ท่ี ได้ รับ
ผลกระทบบา้งจากการถดถอยของเศรษฐกิจ 
แต่ยงัมี sector ท่ีโดดเด่นโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
กลุ่มท่ีน าไปผลิตวสัดุ/อุปกรณ์ทางการแพทย ์ 

อุตสาหกรรมโรงกลั่นได้รับผลกระทบจาก
COVID – 19 ส่งผลให้ความตอ้งการใช้น ้ ามนั
ลดลง โรงกลั่นน ้ ามันในประเทศจึงมีการ
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ติดตามและปรับแผนการผลิตให้สอดคลอ้งกบั
สถานการณ์ตลาดท่ีมีความผนัผวน และใน
สถานการณ์ท่ีมีตลาดส่งออกรองรับ โรงกลัน่
น ้ ามันสามารถ  Optimize ตลอดทั้ ง  Value 
Chain โดยไม่ส่งผลกระทบต่อก าลังการผลิต
อยา่งมีนยัส าคญั 

2. ปตท.ยงัคงแสวงหาโอกาสการลงทุนใน New 
Business S-Curve อย่าง ต่อเ น่ือง  เพื่ อส ร้าง
รายไดใ้นอนาคตให้แก่ ปตท. ไดแ้ก่ พลงังาน
หมุน เวี ยน , แบต เตอ ร่ี , EV และ ธุ ร กิ จ ท่ี
เ ก่ี ยว เ น่ือง , วิทยาการหุ่นยนต์และระบบ
อัตโนมัติ , Smart City, Health and Wellness 
โดยอยูร่ะหวา่งการศึกษาโอกาสในการด าเนิน
ธุรกิจร่วมกบั Partners ทั้งในและต่างประเทศ
ท่ีมี Technology, ประสบการณ์ และ/หรือฐาน
ลูกคา้อยูแ่ลว้  
พฒันาเทคโนโลยีและน าดิจิทลัมาสนับสนุน
การด าเนินงาน ปตท. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 
อ า ทิ  Digital Procurement, Robotic Process 
Automation (RPA) ด้านบัญชีการ เ งิน , การ
ประ ชุ มท า ง ไกลผ่ า นทา งวิ ดี โ อ  (Video 
conference) ในช่วง  Work From Home เพื่ อ
ส อ ด รั บ กับ วิ ถี ชี วิ ต ใ หม่  (New Normal) 
นอกจากน้ียงัอยูร่ะหวา่งการ Scale up งานวจิยั/
นวตักรรมเพื่อสร้างรายได้ในอนาคตอีกด้วย 
เช่น Predictive Maintenance ระบบท่อส่งก๊าซ
ฯ/โรงแยกก๊ าซฯ , 1st Gen EV wall charger, 
Bio-cellulose WD ผา้ปิดแผลคุณสมบติัพิเศษ, 
Coffee Chaff ผลิตภณัฑจ์ากเยือ่กาแฟ เป็นตน้  
นอกจากน้ี การพฒันา New Business S-Curve 
ของ ปตท. ยงัมีในหน่วยธุรกิจอ่ืน เช่น Life 
Science ซ่ึงด าเนินการโดย หน่วยธุรกิจบริหาร
กลยทุธ์กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย 
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7. นายชัยวฒัน์ เตจุไรนันท์ (ผู้ถือหุ้น) สอบถามวา่ 
อยากทราบกลยุทธ์ของการแกไ้ขเร่ืองรัฐบาลโดย
กระทรวงพลงังานเปิดให้เอกชนน าเขา้ LNG แข่ง
กับ  ปตท.   ในตอนน้ีราคา  spot price ถูกกว่า 
เอกชนย่อมได้เปรียบ  ในอนาคตหากว่าราคา
พลงังานรวมทั้ง LNG มีราคาสูงข้ึน  ไม่ทราบว่า 
ปตท.จะตอ้งรับภาระในราคาท่ีสูงข้ึนทั้งราคาและ
ปริมาณหรือไม่  เม่ือเห็นมี กระทรวงการคลงัเป็น
ผู ้ถือหุ้นใหญ่  อยากฝาก กระทรวงการคลัง
พิจารณาส่วนน้ีดว้ย กลุ่มผูถื้อหุน้จ านวนมากกงัขา
ว่ารัฐบาลจะด าเนินการแบบเดียวกบัการบินไทย
หรือไม่ท่ีระบายผลประโยชน์และหน้าท่ีของการ
ตั้ง ปตท.ออกไป  แต่เพิ่มภาระค่าใชจ่้ายด าเนินงาน
ให้ ปตท.ในระยะยาว  ในส่วน ปตท.มีแนว
ทางแกไ้ขหรือปรับการด าเนินธุรกิจอยา่งไร 

ปตท. ยงัคงบทบาทดูแลความมัน่คงทางพลงังาน
ในส่วนการจดัหาก๊าซ (Legacy Supply-Demand)  
อยา่งไรก็ตาม ปตท. ไดมี้การช้ีแจงกบัภาครัฐแลว้
วา่หากด าเนินการตามนโยบายเปิดเสรีนั้นจะตอ้ง 
- ไม่กระทบสัญญาเดิม 
- ไม่เกิดภาระ Take or Pay  
- มีกลไกต่างๆ ให้ชัดเจนเพื่อให้มั่นใจว่า

ประเทศ/ประชาชนไดป้ระโยชน์จากระบบ
เสรี 

- มีความเท่าเทียมในการขอใบอนุญาตและ
ด าเนินการเชิงพาณิชย ์

- มีกลไกในการบริหารจดัการกรณีท่ีราคา 
LNG สูงกวา่ราคา Pool 

นอกจากน้ี ปตท. ไดอ้ยู่ระหว่างด าเนินการขยาย
ธุรกิจใหม่เพื่อให้ครอบคลุม LNG Value Chain 
โดยท า  LNG Hub ซ่ึ ง ถือเป็นการตอบสนอง
นโยบายภาครัฐท่ีส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็น
ศูนยก์ลางการซ้ือขาย LNG ในภูมิภาค 
 

นางสาวสุวรรณี เชียรสิริไกรวุฒิ (ผู้ถือหุ้น)  ได้
สอบถามว่า กรณีท่ีบริษทัเอกชนสามารถน าเขา้ 
LNG ไดเ้องมีผลกระทบกบั PTT อยา่งไร 

8. นางสาวสุภาภรณ์ ธีระศักดิ์ โสภณ (ผู้ถือหุ้น) 
สอบถามว่า บริษัทมีแผนในการกระจายความ
เส่ียงธุรกิจพลงังานโครงการลงทุนในธุรกิจดา้น
อ่ืนๆอย่างไรใน 5-10 ปี ขา้งหน้า และในปัจจุบนั
มองเห็นโอกาสด้านใดบ้างส าหรับธุรกิจ อ่ืน
รวมทั้งท่ีอาจเช่ือมโยงกบัพลงังาน  

ใน 5 ปีขา้งหน้า ปตท. มีแผนจะเพิ่มธุรกิจใหม่ 
เป็นร้อยละ 10 ของ Portfolio และเป็น ร้อยละ15 
ในอีก 10 ปี  โดยเน้นการลงทุนในพลังงาน
สะอาดหรือพลงังานหมุนเวียนมากข้ึน เพื่อให้
การลงทุนสอดรับกบัแนวโนม้ Energy transition 
และช่วยกระจายความเส่ียงของการลงทุน 
 

9. นางสาวสุวรรณี เชียรสิริไกรวุฒิ (ผู้ถือหุ้น)  ได้
สอบถามดงัน้ี 
1. ผลกระทบ Covid 19 ท าให้ปริมาณใชเ้ช้ือเพลิง
เ พื่ อ ก า รสั ญ จ รลดล ง ร้ อ ย ล ะ เ ท่ า ใ ด เ ม่ื อ
เปรียบเทียบเท่ากบัเวลาเดียวกนัในปี 2562 

 
 
1. ปตท. ได้รับผลกระทบจากปริมาณการใช้
เช้ือเพลิงของประเทศ โดยเฉพาะในเร่ืองการ
สัญจรอนัเกิดจากการ Lock Down เช่น น ้ ามนั
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2. แนวโนม้ Green Energy, รถ EV ฝ่ายบริหารจะ
ด าเนินการเพื่อให้สอดรับกับแนวโน้มหลักน้ี
อยา่งไร และกรณีท่ี TOP ขยายโครงการเพื่อเพิ่ม
ปริมาณก าลงัการกลัน่ท่ีเพิ่มข้ึนเกือบเท่าตวัจะ
สอดรับกับแนวโน้มหลักด้าน Green Energy 
อยา่งไร 

เบนซินลดลงร้อยละ 20 และน ้ ามนัอากาศยาน
ลดลงถึงร้อยละ 85 เป็นตน้ 

2. ปตท. ไดเ้ตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกบัธุรกิจ 
EV ท่ีอาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจ Oil & Gas ใน
ปัจจุบนั โดยก าหนดกลยุทธ์ มีแผนศึกษาหา
โอกาสในการด าเนินธุรกิจท่ีเก่ียวกบั EV Cars 
โดยร่วมมือกบั Partners ทั้งในและต่างประเทศ
ท่ีมี Technology, ประสบการณ์ และ/หรือลูกคา้
ในตลาดดงักล่าว รวมทั้งการพฒันาให้เกิด EV 
Ecosystem ได้แ ก่  การพัฒนา  EV Charger, 
Charging Station, Digital Platform เ ป็ น ต้น
Thaioil : โครงการ Clean Fuel Project (CFP) 
เป็นโครงการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ด้วยการ
เปล่ียนน ้ ามนัเตาให้เป็นน ้ ามนัท่ีมีความสะอาด
มากข้ึน นอกจากน้ีโครงการดังกล่าวยงัช่วย
เสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงานให้กับ
ประเทศในระยะยาวอีกดว้ย 

 
10. นายสมพูล อาคมสุนทร (ผู้ถือหุ้น) สอบถามว่า 

ด้วยสถานการณ์เศรษฐกิจโลกท่ีแปรเปล่ียนไป
ก่อนและหลังไวรัส โดยเฉพาะอย่างยิ่ งการ
เปล่ียนแปลงการใช้พลังจากปิโตรเลียมไปเป็น
ไฟฟ้าเพิ่มมากข้ึน ปตท. มีนโยบายทางด้าน
พลงังานไฟฟ้าอยา่งไร 

กลุ่ม ปตท. มี GPSC เป็น Flagship ในธุรกิจไฟฟ้า 
ซ่ึงมีทิศทางการลงทุนและแผนการเติบโตตาม
กลยทุธ์ 3S 

S1 :  SYNERGY & INTEGRATION ก า ร
ด า เ นินการด้าน  Synergy และ  Integration 
ร่วมกบั GLOW 
S2: SELECTIVE GROWTH  การขยายการ
ลงทุนในโครงการต่างๆ โดยแบ่งกลุ่มการ
ลงทุนเป็น  

1. Go along with PTT Group  
2. Domestic & International และ  
3. Renewable Energy 

S3: S-CURVE  
 การขยายการลงทุนดา้นนวตักรรมรูปแบบใหม่ 
(New S-Curve) รองรับการเปล่ียนแปลงของการ
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ท าธุรกิจพลังงานและธุรกิจไฟฟ้าในอนาคต 
(Energy Transformation) และเป็น Flagship ดา้น 
Energy Solution Provider ของกลุ่ม ปตท.   
 

11. MR. BASANT KUMAR  DUGAR (ผู้ถือหุ้น) ได้
ใหข้อ้เสนอแนะดงัน้ี 
1. ปัจจุบัน Cost of goods sold ของ ปตท.ลดลง
ร้อยละ 2.74  เม่ือเทียบกบัปี 2561 ปตท. ควรจะ
เพิ่ม variable cost of goods sold ใหม้ากข้ึน  

2.ปตท. ควรพิจารณาปรับ cash cycle จาก 26.33 
วนั เป็น 0 วนัโดยเพิ่ม account payable เช่นท า 
financial leverage โดยกูย้มืเงินจากบุคคลอ่ืน  

3.ในหน้า 196 ของรายงานประจ าปีเร่ืองการควบ
รวม กิจการ  ปตท .ควร เพิ่ มค่ าความ นิ ยม 
(Goodwill) และก าไรจากการต่อรองราคาซ้ือ 
(Gain of bargain purchase) ข้ึน 

4. ตอนน้ีประเทศไทยมีนโยบายดอกเบ้ียท่ีอตัรา
ร้อยละ 0.5  ซ่ึงต ่าท่ีสุดในเอเชียจึงตอ้งการให้ 
ปตท. พิจารณาท าการกูเ้งินระยะยาว (revolving 
perpetual) เพื่อ ก) เพิ่มอตัราส่วนทุนหมุนเวียน 
และ ข) เตรียมรับมือกับหน้ีสินระยะยาวท่ีจะ
ครบก าหนดช าระภายใน 1 ปี 

5. ต้องการให้ ปตท. ท าการกู้เงินจากตลาดเงิน 
และหรือ interbank ในจ านวนท่ีเท่ากบักระแส
เงินสดจาการด าเนินงาน เพื่อลดตน้ทุนการกูย้ืม
เงินเฉล่ีย (average cost of borrowing) 

6. ตอ้งการให้ผูส้อบบญัชีท าการตรวจสอบแบบ 
perpetual audit  

7. ตอ้งการให ้ปตท. บนัทึกการรับรู้ค่าใชจ่้ายต่างๆ
ใหเ้ป็นทุนมากข้ึน (Capitalize) 

และไดส้อบถามดงัน้ี  
1. ธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ (Trading) ใน
สิงคโปร์สามารถเร่งการเติบโตไดอี้กหรือไม่ ให้

ปตท.  ขอรับข้อ เสนอแนะของผู ้ถือ หุ้นไป
พิจารณา ทั้งน้ี ปตท.ขอช้ีแจงในส่วนของค าถาม 
ดงัน้ี 
1. การเติบโตของธุรกิจการคา้ระหวา่งประเทศใน
สิงคโปร์ ข้ึนกบัปัจจยัและกลยทุธ์ดงัต่อไปน้ี 
(1) ราคาน ้ ามนัท่ีลดลงหรือสูงข้ึน จะมีผลต่อ 

revenue (ซ่ึงเป็นหลกัเกณฑ์ท่ีใช้ในการจดั
อนัดบั Fortune ranking)  

(2) สภาวะตลาดโลกเอ้ืออ านวยหรือไม่ เช่น 
ในสถานการณ์ท่ีตลาดมีความผนัผวน และ
เศรษฐกิจทัว่โลกตกต ่า ปตท. จะท าการคา้
อยา่งระมดัระวงั  

(3) พลงัร่วมของกลุ่ม ปตท. ในการขบัเคล่ือน
การขยายธุรกิจ โดยต้องพัฒนากลยุทธ์
ใหม่ๆ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มร่วมกันอย่าง
ต่อเน่ือง 

2.ปตท. ก าหนดแผนกลยุทธ์ทั้งระยะสั้ น และ
ระยะกลาง เพื่อแก้ไขปัญหาท่ีเกิดจากทั้ ง
ผลกระทบโควิท อตัราความตอ้งการพลงังาน 
และการเติบโตทางเศษฐกิจของประเทศและ
โลก โดย 
-ระยะสั้ น : ปตท.ได้จัดตั้ งทีมงานเฉพาะกิจ 
Vital Center เพื่อมาดูแล ติดตามและฟ้ืนฟูผล
ประกอบการ เช่น การท า Stress Test, การลด
ค่าใช้จ่าย, การทบทวนจดัล าดับความส าคัญ
การลงทุน, การติดตาม Cash Flow & Credit 
Rating และการปรับกระบวนการท างานของ 
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ปรับจาก Fortune 500 ล าดับท่ี 130 ข้ึนไปท่ี
อนัดบั 100 

2.ปัจจุบันการเติบโตของก าไรสุทธิ (net profit 
growth) เท่ากับร้อยละ 22.34 บริษัทสามารถ
ปรับปรุงใหก้ารเติบโตเป็นบวกไดห้รือไม่ 

3.บริษัทสามารถจัด roadshow ให้มากข้ึนเพิ่ม 
market cap ไดห้รือไม่ 

Value chain ของกลุ่ม ปตท. ให้สอดคลอ้งกนั 
เป็นตน้ 
-ระยะกลาง : การ Reimage เพื่อปรับ Business 
Model และสร้างโอกาสทางธุรกิจของทั้งสาย 
Up Stream และ Down Stream รวมถึง
พิจารณาการลงทุนในธุรกิจใหม่ (S-Curve) 
เช่น พลงังานทางเลือก, ธุรกิจยาและอาหาร
เสริม เป็นตน้ 

3. ปัจจุบัน ปตท. มี Market CAP เป็นอันดับ 1 
ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET) 
แล ะ มี ก า ร ว า ง แ ผนจัด  Roadshow อย่ า ง
สม ่าเสมอในทุกปี รวมถึงมีแผนขยายฐานนัก
ลงทุนไปยัง ภู มิภาค อ่ืนๆมาก ข้ึน ทั้ งจาก 
Physical Meeting และ Digital Platform ต่างๆ 

  
12. นายสิทธิชัย (ผู้ถือหุ้น)  สอบถามว่า ปตท.ใช ้

Blockchain ในดา้นไหนบา้ง 
ป ต ท . ใ ช้  Electronic Bank Guarantee on 
Blockchain  เพื่อช่วยลดเวลาในการจดัท า/น าส่ง
เอกสาร Bank Guarantee เพิ่มความคล่องตัว
ให้กับคู่ค้าและบริษัท โดย ปตท. ร่วมมือกับ
บริษัท บีซีไอ (ประเทศไทย) จ ากัด ซ่ึงเป็นผู ้
ให้บริการหนังสือค ้ าประกนัอิเล็กทรอนิกส์บน
ระบบ  Blockchain โดยการสนับส นุนของ
ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)  
เป็นคร้ังแรกของโลกท่ีธนาคารไทยและธนาคาร
ต่างประเทศ 22 แห่ง ร่วมสร้างและใช้โครงข่าย
หนังสือค ้ าประกันแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่าน
เทคโนโลย ีBlockchain บนระบบเดียวกนั  
จะช่วยลดตน้ทุนในการจดัการเอกสารและการ
ดูแลข้อมูล ตลอดจนลดขั้ นตอนการท างาน 
ภายใต้ความปลอดภัยระดับโลก ผ่านระบบ 
Cloud Technology ท าให้ เ กิดความคล่องตัว 
ปลอดภัย เช่ือถือได้ ป้องกันการปลอมแปลง
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หนังสือคา้ประกนั รองรับการท าธุรกรรม และ
สามารถตรวจสอบสถานะไดต้ลอด 24 ชัว่โมง 
 

13. นายชาญชัย  เ จียมบุญศรี  ( ผู้ รับมอบฉันทะ) 
สอบถามว่า ปตท. มีการลงทุนในบริษทั การบิน
ไทย อาทิ หุ้นกู ้หรืออ่ืนๆ หรือไม่ และมีแผนการ
จะไปลงทุนในอนาคตหรือไม่ 
 

ตามท่ีปตท.  เคยได้แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ 
 เม่ือวนัท่ี 14 เม.ย. 63 นั้น ปตท. ไม่มีนโยบาย
ลงทุนในบริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) 
รวมถึงการลงทุนซ้ือหน่วยธุรกิจ เช่น ธุรกิจ
อาหาร ของบริษทั การบินไทย จ ากดั (มหาชน) 
เน่ืองจากไม่อยู่ในแผนธุรกิจและแผนการลงทุน
ของ ปตท.  
ในส่วนของหุน้กู ้ปัจจุบนัเราไม่ไดล้งทุนในหุ้นกู้
การบินไทย 
 

14. นายวีรศักดิ์ สหชัยเสรี (ผู้ถือหุ้น) ให้ขอ้เสนอแนะ
ว่าก๊าซธรรมชาติหากเปล่ียนเป็น methanol จะท า
ให้จดัการขนส่ง จ าหน่ายและใช้ได้ง่าย และเป็น
พลงังานท่ีก่อใหเ้กิดคาร์บอนไดออกไซดน์อ้ยกวา่  
 

ปตท. ขอรับขอ้เสนอแนะไปพิจารณา 

15. นายธนกร อาจอาบทอง (ผู้ถือหุ้น) สอบถามว่า 
ปตท. มีแผนรับมือกบัรถยนตไ์ฟฟ้าอยา่งไร และมี
แผนการขยายสถานีบริการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าให้
กระจายตัวไปทั่วประเทศภายในระยะเวลา
อนัใกล้น้ีภายในก่ีปี เน่ืองจากมีความกงัวลว่าถ้า 
ปตท.ไม่รีบเป็นแกนน าในสถานีรถยนต์ไฟฟ้า 
อาจจะท าให้คู่แข่งแซงหน้าไปก่อน และท าให้ 
ปตท. อาจสูญเสียรายไดใ้นอนาคต 

ปตท.  มีแผนศึกษาหาโอกาสในการด าเนินธุรกิจ
ท่ีเก่ียวกบั EV Cars โดยร่วมมือกบั Partners ทั้ง
ใ น แ ล ะ ต่ า ง ป ร ะ เ ท ศ ท่ี มี  Technology, 
ประสบการณ์ และ/หรือลูกคา้ในตลาดดงักล่าว 
รวมทั้งการพฒันาให้เกิด EV Ecosystem ได้แก่ 
ก า ร พัฒ น า  EV Charger, Charging Station, 
Digital Platform เป็นตน้ 

 ทั้ งน้ี OR อยู่ระหว่างขยายการลงทุนในธุรกิจ
รถยนต์ไฟฟ้า ในส่วนของ EV Station ในสถานี
บริการ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 OR ติดตั้งเคร่ือง
ชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า (EV Charger) จ านวน 25 
แห่ง แลว้  
โดย OR เล็งเห็นถึงแนวโนม้การเติบโตของความ
ต้องการท่ีเกิดข้ึนใหม่ในธุรกิจรถยนต์ไฟฟ้า 
(EV) ในประเทศไทยและต่างประเทศทัว่โลก จึง
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ได้เตรียมตัวและขยายการลงทุนไปยงัธุรกิจ
ดังกล่าวภายใต้แนวทาง Mobility Ecosystem 
เพื่อตอบสนองต่อความต้องการท่ีมีแนวโน้มท่ี
เพิ่มข้ึนในประเทศไทย 
 

16. นายณรงค์ฤท ธ์ิ  ปฏิทิน   ( ผู้ รับมอบฉันทะ) 
สอบถามดงัน้ี 
1. กลุ่ม ปตท. มีการประเมินผลการด าเนินงานใน
ปี 2563 ในกรณี Worst case ไวอ้ย่างไร ทั้งใน
ส่วนของรายไดร้วมและ bottom line 

 
2. การเพิ่มสัดส่วนรายได้ในก๊าซธรรมชาติของ 

PTTEP ในอนาคตแล้ว  ก ลุ่ม  ปตท.  จะลด
สัดส่วนรายไดจ้ากกลุ่มน ้ามนัดิบลงหรือไม่ แลว้
จะไปเนน้รายไดใ้นส่วนใด 

 
 
1. Guidance ของ Bottom Line ไม่สามารถบอก
ไดต้ามกฎของ ตลาดหลกัทรัพยฯ์ อย่างไรก็ดี 
ปตท. มีการท า Stress test และย ังคงสภาพ
คล่อง และความสามารถในการแข่งขนัได ้โดย
ไม่กระทบต่อ Credit Rating 

2.  การลงทุนของกลุ่ม ปตท. ในระยะยาวยงัคง
เน้นขยายการลงทุนในธุรกิจหลกั ทั้งในส่วน
ของ ธุ ร กิ จส า รวจและผ ลิตฯ  ธุ ร กิ จก๊ าซ
ธรรมชาติ ไฟฟ้า ปิโตรเคมีและการกลัน่ ธุรกิจ
น ้ ามนัและค้าปลีก อย่างไรก็ตาม ปตท. ได้มี
การปรับพอร์ตการลงทุน 5-10 ปี ใหส้อดคลอ้ง
กับเป้าหมายการเติบโตในอนาคตโดยการ
แสวงหาโอกาสธุรกิจท่ีจะสร้าง New S-Curve 
จึงได้เพิ่มสัดส่วนของเงินลงทุนไปสู่ธุรกิจ
พลังงานสะอาดหรือพลังงานหมุนเวียนมาก
ข้ึน รวมถึงการเข้าสู่ธุรกิจใหม่ เพื่อให้การ
ลงทุนสอดรับกับแนวโน้ม Energy transition 
และช่วยกระจายความเส่ียงของการลงทุน 

 
17. นางสาวสมคิด อังคศรีทองกุล (ผู้ถือหุ้น)  ได้

สอบถามว่า การประชุมผูถื้อหุ้นของ ปตท.และ
บริษทัในเครือทุกคร้ัง บตัรลงคะแนนเสียงแต่ละ
วาระการประชุมท่ีตอ้งออกเสียงท าไมไม่มีช่องให้
ผู ้ถือหุ้น(หรือผู ้แทน) ลงลายมือช่ือเหมือนกับ

ใบลงคะแนนของ ปตท. มีการระบุตวัตนอยูแ่ลว้ 
จึงไม่ท าให้คะแนนเสียงโมฆะ ทั้งน้ีขอบคุณผูถื้อ
หุน้ส าหรับค าแนะน า 
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บริษทัอ่ืนๆในตลาดหลักทรัพย์ฯ การท่ีผูถื้อหุ้น
ไม่ไดล้งช่ือจะท าใหเ้ป็นโมฆะ หรือไม่ 
 

18. นายธนบดี  จูฑะพุทธิ  (ผู้ ถือหุ้น)  สอบถามว่า 
Business model และบทบาทของปตท. ท่ี มี ต่อ
พลงังานไทยเป็นอยา่งไร ถา้หากในอนาคตการใช้
น ้ ามันลดลง รวมถึงผลกระทบต่อรายได้ ของ
บ ริษัท และ  มี ก า ร จัด ก า รกับ  stakeholder ท่ี
เ ก่ี ยวข้องกับ ธุรกิจน ้ ามันอย่างไรหากความ
ตอ้งการใชล้ดลง 

ปตท. ได้เล็งเห็นถึงผลกระทบดังกล่าว มีการ
ก าหนดแผนฯ กลยุทธ์ท่ีชัดเจนในอนาคต เพื่อ
รองรับความตอ้งการดา้นพลงังานรูปแบบเดิมท่ี
จะลดลงในอนาคต โดยได้ตั้ งเป้าหมายในการ
ขยายการลงทุนในธุรกิจท่ีเก่ียวข้อง เช่น LNG 
Value Chain และการลงทุนในธุรกิจพลังงาน
ใหม่ (Renewable Energy) และธุรกิจใหม่อ่ืนๆ 
เพื่อเป็นการกระจายความเส่ียงของพอร์ตการ
ลงทุนของ ปตท. ส าหรับธุรกิจน ้ ามนัมีแผนท่ีจะ
เพิ่มสัดส่วนรายไดท่ี้มาจากธุรกิจคา้ปลีกมากข้ึน 
ทั้งในรูปแบบบริการใหม่ๆ และสินคา้ผลิตภณัฑ์
ใหม่ๆ เป็นตน้  

 




